
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดทีี่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมดอกแก้ว อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
๑. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานที่ประชุม
๒. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุ่ำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นางสาวศันศนีย์ หิรัญจันทร์)  (แทน)
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายศวิต กาสุริยะ  ผู้เชี่ยวชาญวิจัย)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นายวรวิทย์ จิรังคสกุลเดช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ ศูนย์สารสนเทศฯ)  (แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(นายประสงค์ ธัมมะปาละ  ผู้อ่ำานวยการส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รักษาราชการแทน
ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์  ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)

๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายเอกพงศ์ ทองมาก  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)  (แทน)

๑๐. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ
(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ  ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานอ่ำานวยการ)  (แทน) 

๑๑. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง  ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานอ่ำานวยการ)  (แทน)

๑๒. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย)  (แทน)

๑๓. ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์)

๑๔. ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๑๕. ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวศิริพร สนธิรัตน์  ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

๑๖. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารช่ำานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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ผู้  มาประชุม   (ผ่านระบบวีดิทศัน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย)
๑๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน)  (แทน)

๑๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ
(นางตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการพิเศษ 
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการที่ดิน)  (แทน)

๒๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๒๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางขนิษฐา ผลเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

๒๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายวีรสิทธ์ิ โพธิปักขิย์  ผู้อ่ำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

๒๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(ว่าที่ ร.ท.สมพงษ์ สมันเลาะ  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่ือสาร)  (แทน)

๒๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การจัดการน่ำNาเสีย กรรมการ
(นางบุณฑริกา สุดใจนาค  หัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล)  (แทน)

ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสิทธิโชค ชัยปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ กรมการปกครอง
๒. นายกนก เพชรเอียด นักจดัการงานทั่วไปช่ำานาญการ หัวหน้าฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลบัตร

ส่ำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๓. นายณรงค์ฤทธ์ิ มาทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดท่ำาบัตรฯ ส่ำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๔. นายชลอ อินทพันธ์ุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ กรมการปกครอง
๕. นายประสม สุทธิชนโสภากุล เจ้าหน้าที่ เทศบาลต่ำาบลบ่อพลอย อ่ำาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
๖. นายเสรี ส่ำาราญจิตร นายกเทศบาลต่ำาบลบ่อพลอย อ่ำาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
๗. นายณัฐกิตติ์ ตาวงษ์สา นายช่างไฟฟ้าช่ำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๘. นายสาโรช พลอยแสงสาย นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๙. นางสาวดาวจรัสแสง สว่างแสน วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารปฏิบัติการ กองการส่ือสาร กรมการปกครอง
๑๐. นางสาวมนนัทธ เทียนสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ ส่ำานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๑๑. ดร.ปรีชา สร้อยสวน เจ้าพนักงานปกครองช่ำานาญการ  กรมการปกครอง
๑๒. นางสาววรรณภา ละอองศรี เจ้าพนักงานปกครองช่ำานาญการ  กรมการปกครอง
๑๓. นางสาวณัฐณิชา สุขทองกร เจ้าพนักงานปกครองช่ำานาญการ  กรมการปกครอง
๑๔. นางสาวทมติา ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศสส.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๕. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๖. นางสาวสุพิชญา เทพมณีชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศนท์างไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย)
๑๗. นางสาวกนิษฐา อยู่ยืน นักประมวลผลข้อมูล ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๑๘. นายศุภกร วัฒนสุข นักประมวลผลข้อมูล ๗  การไฟฟ้านครหลวง
๑๙. นางสาวสปิตา จิตตสินนวา นักประมวลผลข้อมูล ๗  การไฟฟ้านครหลวง
๒๐. นางสาวสิริรักษ์ ไทยมีสุข วิศวกรส่ือสาร ๗  การไฟฟ้านครหลวง
๒๑. นายสุรเดช สุรินทร์ นักประมวลผลข้อมูล ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๒๒. นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้เชี่ยวชาญ ๑๓  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๓. นางสาวเอืNอมพร วิชัยพฤกษ์ ผู้อ่ำานวยการกองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๔. นางสาวสุรัตนาภรณ์ วิวัฒน์สถติวงศ์ หัวหน้าแผนก กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๕. นางภรภัทร ยิNมแย้ม รองผู้อ่ำานวยการกองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๖. นางสาวปภัสรินทร์ สิงห์จ่ำานงค์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๗. นายมาโนช แช่มเชืNอ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๗ กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๘. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙ กองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๙. นายปรารภ สาริกา ผู้อ่ำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๐. นายศุภญาณ ปราชญ์โกสินทร์ ผู้อ่ำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๑. นายประคอง พินิจพรวัฒนา ผู้ช่วยผู้อ่ำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๒. นายสิทธา ทองวุฒิพันธ์ หัวหน้าแผนก กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๓. นายจักริน ชุมสาย ณ อยุธยา หัวหน้าแผนก กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๓๔. นายวรพจน์ ฉลาดลพ หัวหน้าแผนก กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๕. นายนพพร พริNงมงคล วิศวกร ระดับ ๖ กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๖. นางสาวปิยะวดี วิจารณ์ หัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กองออกแบบระบบสารสนเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๗. นางสาวณัฐิยา ตันติสุโชติ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กองออกแบบระบบสารสนเทศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๘. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ รองผู้อ่ำานวยการฝ่ายสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๙. พันต่ำารวจเอก กฤษณะ พลนาค ผู้ก่ำากับการ ฝ่ายอ่ำานวยการ ๓ กองบังคับการอ่ำานวยการ ต่ำารวจภูธรภาค ๕
๔๐. ว่าที่ร้อยตรี นรา พูลผล หัวหน้าฝ่ายส่ือสาร รก.ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
๔๑. พันจ่าเอก ชุมพล เที่ยงธรรมดี นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รก.หน.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
๔๒. นายภาคภูมิ พิระชัย ผู้อ่ำานวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์  การประปานครหลวง
๔๓. นางสาวปรารถนา ชาญไชยศรี หัวหน้าส่วน สภว. กสภ. ฝมส.  การประปานครหลวง

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝ่ายเลชานุการฯ เรียนที่ประชุม ดังนีN
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของ

กระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ ตดิภารกิจ จึงมอบหมายให้พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานที่ประชุมแทน  และเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจส ่ำาคัญ จึงมีความจ่ำาเป็นต้องเปลี่ยนจากห้องประชุม
ด่ำารงธรรม เป็นห้องประชุมดอกแก้ว

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื Nอไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในประเทศไทยยังคง
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะ
ห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ไม่ให้เชื Nอไวรัสแพร่ระบาดโดยทางตรงหรือทาง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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อ้อมไปยังผู้อื่นได้ ในวันนีNจึงเป็นการประชุมผ่านระบบวีดทิัศนท์างไกล (Video Conference System : VCS) ซึ่งการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนีNไดด้่ำาเนินการให้สอดคล้องเป็นไปตามพระราชก่ำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งใช้บังคับตัNงแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ ประกอบกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๗ และคู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ที่จัดท ่ำาโดยส่ำานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนัNน เพื่อให้การนับองค์ประชุมในการประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จึงขอให้คณะกรรมการแสดงตนด้วย 

หลังจากคณะกรรมการได้แสดงตนต่อที่ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด ่ำาเนินการตาม
ระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีN

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
ระบบประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) หากติดขดัปัญหาอะไร

ควรรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เสนอของบประมาณเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา เพราะช่วงเวลานี Nต้องใช้ระบบ VCS
กนัทัNงประเทศ หลังจากผ่านชว่งนีNไปแล้ว ระบบงาน Work at Home นา่จะเป็นทีย่อมรับกนัได ้ตอ่ไปกไ็มต่อ้งเสยีเวลาบนถนน
เมื่อมีความคุ้นเคยแล้ว ไดท้ดลองแล้วว่าสามารถท่ำางานได้ เอกชนได้ด่ำาเนินการแล้ว ต่อไปก็น่าจะเกิดในการท่ำางานของภาครัฐ
เพยีงแตค่วามเร็วต่าง ๆ ต้อง Support ใหเ้พยีงพอ หากความเร็วเพยีงพอแล้วยังมปัีญหา กต็อ้งบริหารระบบระหว่างหนว่ยงาน
กับศูนย์กลางที่ต้องศึกษาว่าจะท่ำาอย่างไรให้ราบร่ืน
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครัNงที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทัNงสิNน ๑๑ โครงการ
ฝ่ายเลขานุการฯ ไดต้รวจพบข้อความที่ไมถู่กต้องจึงขอแก้ไข ดังนีN

๑. ผ ู้มาประชุม ล ่ำาด ับที่ ๑๒ ผ ู้บร ิหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปา
ส่วนภูมิภาค จากเดิม (นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัตกิาร ๒)) แก้ไขเป็น (นายไพฑูรย์ ไผ่ล้อม  ผู้อ ่ำานวยการ
ส่ำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) (แทน)

๒. ผู้เข้าร่วมประชุม ล่ำาดับที่ ๒๗ นายพิสุทธ์ิ วรรณฉัตรสิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่ำานาญการ
จากเดิม กรมโยธาธิการและผังเมือง แก้ไขเป็น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัNงที่ ๓/๒๕๖๓ ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
กรมการพัฒนาชุมชนมีหนังสือที่ มท ๐๔๐๕.๕/๗๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรมการพัฒนาชุมชน จากเดิมนายทวีป บุตรโพธิ์ เป็นนายนิวัติ น้อยผาง
ต่ำาแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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๓.๒ การประปาส่วนภูมภิาคแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
การประปาส่วนภูมิภาคมีหนังสือที่ มท ๕๕๐๓๑/๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) การประปาส่วนภูมิภาค จากเดิมนายมงคล วัลยะเสวี เป็นนายเสริม หึกขุนทด
ต่ำาแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ องค์การตลาดแจ้งช่ือผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
องค์การตลาดมีหนังสือที่ มท ๕๑๐๑/๒๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งชื่อผู้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง (CIO) องค์การตลาด คือ นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อ่ำานวยการองค์การตลาด
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครัNงที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมการ

มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ จ่ำานวน ๑ โครงการ คือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๔.๑ โครงการงานจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้งและดูแลบ ำารุงรักษาระบบการบริหารจัดการ

ข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise Content Management : ECM) งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงนิโครงการ
๓๐๑,๙๑๖,๕๕๐.๐๐ บาท (สามรอ้ยหนึ่งล้านเก้าแสนหนึง่หมืน่หกพันห้ารอ้ยห้าสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์
จ่ำานวนเงิน ๒๘๒,๒๒๘,๕๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนสองหม่ืนแปดพันห้าร้อยหา้สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่
รอ้ยละ ๗ หลังจากปรบัแก้ไข วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๒๒๑  ,  ๒๕๑  ,  ๑๖๖  .  ๐๗ บาท   (  สองรอ้ยยีส่ิบเอด็ล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่ง  
พนัหน่ึงร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสตางค์  )   วงเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลดลงเหลือ ๑๑๑  ,  ๙๑๖  ,  ๕๒๙  .  ๐๙ บาท   (  หนึง่ร้อยสิบเอ็ด      
ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้ารอ้ยย่ีสบิเก้าบาทเก้าสตางค์  )   รวมภาษมีลูค่าเพิ่ม  ร้อยละ ๗  

ผู้แทนหน่วยงานได้พิจารณาทบทวนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว สรุปได้ ดังนี N
๑. ประเด ็นการค ่ำานวณความค ุ้มค ่าย ังไม ่ช ัดเจน เม ื่อม ี OCR แปลว ่าย ังม ีเอกสารกระดาษ

แตถ่้าเอกสารใหม่เป็นเอกสารดิจิทัลทั Nงหมด ก็ไม่จ่ำาเป็นต้องใช้ OCR ในราคาสูงนัNน  กฟภ. พิจารณาทบทวนแล้ว ได้ยกเลิก
ซอฟตแ์วร์สแกนเอกสาร ซอฟตแ์วร์การแปลงภาพเอกสารและไฟล์เอกสารให้เป็นไฟล์ข้อความ (OCR)

๒. ประเด็นที่ให้พิจารณาทางเลือกอื่นด้วย รวมทั Nงพิจารณาทบทวนว่ามีส่วนใดที่สามารถลดต้นทุนได้
น่าจะแพงที่ค่าน่ำาเข้าข้อมูลเท่านัNน ระบบไม่น่าจะราคาสูงขนาดนีN  กฟภ. พิจารณาทบทวนแล้ว ได้ยกเลิกซอฟตแ์วร์เก็บและ
ซิงโครไนซ์ไฟล์เอกสาร (File Synchronization) รวมทัNงปรับลดการน่ำาเข้าเอกสารจาก ๒,๓๐๐,๐๐๐ หน้า เป็น ๑,๙๐๐,๐๐๐ หน้า

๓. ประเด็นข้อสังเกตว่า NECTEC เคยพัฒนาระบบให้รัฐสภา Pain Point คือการพิมพ์ (typing) ใหม่
เร็วกว่าแก้ไขเอกสาร ใน TOR จึงควรระบุให้มีการส่งมอบซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสารให้หน่วยงานด้วย เพราะเม่ือสิNนสุดโครงการแล้ว
หน่วยงานต้องสแกนเอกสารเองก็ต้องมีการแก้ไขข้อความเช่นกัน นัNน กฟภ. ได้ระบุให้ส่งมอบซอฟต์แวร์ใน TOR เม่ือสิNนสุดโครงการ

๔. หลังจากปรับแก้ไข วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๒๒๑,๒๕๑,๑๖๖.๐๗ บาท (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
สองแสนห้าหม ื่นหน ึ่งพ ันหน ึ่งร ้อยหกส ิบหกบาทเจ ็ดสตางค ์) วงเง ินส ่วนท ี่เป ็นอ ุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ลดลงเหล ือ
๑๑๑,๙๑๖,๕๒๙.๐๙ บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสตางค์ ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ ๗    กฟภ. พิจารณาแล้วว่าการตัดรายการซอฟตแ์วร์ OCR และซอฟตแ์วร์ File Synchronization ปรับลดในรายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล การน ่ำาเข้าเอกสาร ค่า Implement ค่าบ่ำารุงรักษาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
ไมไ่ด้ท่ำาให้เป้าหมายของโครงการลดน้อยถอยลงไปแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น กฟภ. มี One Drive มาใช้งาน จึงตัดซอฟตแ์วร์
File Synchronization ได้ เป็นต้น
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสทิธิภาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุ้มค่า และใหม้กีารแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
- การพจิารณากลัน่กรองโครงการทีอ่ย ูใ่นอ ำานาจของคณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบ

คอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกจิในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบของคณะท่ำางานฯ ครัNงที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓
จ่ำานวน ๒๑ โครงการ หน่วยงานได้ขอถอนโครงการเพื่อน่ำาไปพิจารณาทบทวน จ่ำานวน ๔ โครงการ (กรมการปกครอง จ่ำานวน
๓ โครงการ และเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ่ำานวน ๑ โครงการ) จึงมีโครงการที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ในวันนีN รวมทัNงสิNน ๑๗ โครงการ  ดังนีN

๕.๑ โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  จ่ำานวน ๑๗ โครงการ ดงันีN

สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย
1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของ

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจ่ายประจ่ำาปี ๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(ย่ีสิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ย่ีสิบล้านบาทถ้วน)

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
มขีอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ระบุย่ีหอ้และรุ่นของผลิตภณัฑ์ทีสื่บราคา ในแบบ คกก.มท. ๐๑ และกรณีไม่มรีาคาตามเกณฑ์ฯ
รายการที่ ๕ ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพเครือขา่ย (Network Performance Monitoring System) ถ้าเป็นการพฒันาระบบ
ไมใ่ชโ่ปรแกรมส่ำาเร็จรูป ใหจ้ดัท่ำาแบบบัญชรีาคากลางงานพฒันาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ พรอ้มทัNงแสดง Man/Day,
Man/Month ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนาระบบด้วย

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ว่า ระบบบริหารจัดการเครือข่ายปัจจุบันติดตั Nงและ
ใช้งานมาตัNงแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ตดิตัNงที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต ๑ – ๑๒ เพื่อใช้บริหารจัดการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึNนกับอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสารของส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทัNงหมด เนื่องจากใช้งานมานานกว่า ๑๕ ปี
ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จึงจ ่ำาเป็นต้องปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับอุปกรณ์เครือข่ายที่มีอยู่
ท่ำาให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึNนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อการใช้งานในภารกิจต่าง ๆ ของ สป.มท.  ปัจจุบันมีแค่อุปกรณ์
ดับเพลิง และระบบปรับอากาศซึ่งเป็นเปิดสลับกันโดยอัตโนมัติ แต่ยังไม่มีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทั Nงระบบปรับ
อากาศ ความชืNน ระบบส่ำารองไฟฟ้า ระบบดับเพลิง ระบบตรวจจับการร่ัวซึมของน่ำNา จึงจะจัดหาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
อัตโนมตัิมาใช้งานตามที่เสนอในโครงการนีN
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีN
๑. สนับสนุนให้ปรับปรุงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเร่ืองความชืNน ควรปรับปรุงอาคารหรือสร้างใหม่

เนื่องจากใช้งานมานาน ๕๐ กว่าปีแล้ว ควรปรับปรุงอาคารให้ High Tech สมกับที่เป็นศูนย์เทคโนโลยีฯ
๒. ควรเริ่มต้นหามาตรฐานมาเป็นเป้าหมายของหน่วยงาน แล้วด ่ำาเนินการประเมินว่าต้อง

แกไ้ขอะไรบ้าง ไม่ใช่การท่ำางานแบบปะผุไปเร่ือย ๆ เมื่อมีมาตรฐานเป็นเป้าหมาย ก็จะเป็น Procedure แบบอตัโนมัติ
๓. ควรมีข้อความเพื่อขยายความในวงเล็บด้วยว่า ๑ ระบบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น

รายการท่ี ๕ ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่าย (Network Performance Monitoring System) ราคา ๑๓ ล้านบาทเศษ
ควรวงเล็บด้วยว่า Server ๑๒ ตัว เป็นต้น

ม  ติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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กรมการปกครอง  จ่ำานวน ๕ โครงการ
2) โครงการจัดหาอุปกรณ์รับสัญญาณปลายทางเพื่อใช้งานร่วมกับระบบประชุมทางไกล

(DOPA VCS) งบประมาณรายจ่ายประจ่ำาปี งบประมาณรายจ่ายประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๑๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. กรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ มภีารกิจทั Nงที่เป็นของกรมการ

ปกครองตามกฎหมาย และภารกิจของกระทรวงอื่นที่อยู่ในอ ่ำานาจของนายอ่ำาเภอ ดังนัNน การวางระบบสื่อสารของกรมการ
ปกครองจึงต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ สื่อสารได้ทั Nงภาพ เสียง และข้อมูล มีความครอบคลุมพื Nนที่ได้มาก ซึ่งกรมการ
ปกครองได้ใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ (Video Conference System : VCS) ซึ่งได้แจกจ่ายอุปกรณ์ไปแล้ว
ตัNงแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อุปกรณ์แสดงภาพ เสียง และข้อมูล มขีนาดหน้าจอเพียง ๕ นิNว และกล้องที่ใช้ในการประชุมมีขนาดเล็ก
เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ส่ำาหรับการประชุมแบบรายบุคคล ซ่ึงกรมการปกครองได้เช่าใช้บริการวงจรส่ือสารไร้สายความเร็วสูง LTE

๒. เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดประชุมให้สามารถประชุมร่วมกันได้ภายในห้องประชุม
ซึ่งตัNงอยู่ในทีท่่ำาการปกครองอ่ำาเภอ การประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั Nงการจัดประชุมนอกสถานที่ ดังนั Nน จึงมีความ
ประสงค์จะจัดหาและติดตัNงอุปกรณ์รับสัญญาณปลายทางเพื่อใช้งานร่วมกับระบบประชุมทางไกล (DOPA VCS) ประจ่ำาที่กรม
การปกครองจังหวัด/อ่ำาเภอ และส่ำานัก/กอง รวมทัNงสิNน ๑,๐๐๐ ชุด แต่ละชดุประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ ดังนี N กล้อง
ไมโครโฟน ล่ำาโพง อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมต่อ และชุดสายแปลงสัญญาณ โดยอุปกรณ์ทั Nงหมดจะประกอบเป็นชุดส่ำาเร็จรูป
เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถใช้งานนอกสถานที่ได้ รองรับบริการวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE และ
บริการวงจรสื่อสารแบบมีสายที่กรมการปกครองใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้ รองรับการใช้งานระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน
เดียวกับระบบ DOPA VCS ที่กรมการปกครอง และระบบ VCS ของกระทรวงมหาดไทยที่ใช้งานอยู่ได้

๓. ปัจจุบันมีเพียงจอทีวี และอุปกรณ์พกพาของผู้บริหาร ซึ่งปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้ใน
การประชุมผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างนายอ่ำาเภอกับก่ำานันผู้ใหญ่บ้าน ส่ำาหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ก็ใช้ปฏิบัติงานอื่นด้วย
แต่หากเป็นการประชุมที่ต้องมีคนจ่ำานวนมากมาประชุมร่วมกัน ยังไม่มีกล้องและไมโครโฟนส ่ำาหรับการประชุมในลักษณะ
ดังกล่าว การใช้โน้ตบุ๊กและกล้อง Webcam ยังขาดประสิทธิภาพ ทัNงนีN สถานะปัจจุบันจะเป็นการประชุมผ่าน Zoom
Conference และทางหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมโดยการจัดซื Nอลิขสิทธิ์ software เพื่อการประชุมไว้ใช้งานตัNงแต่ปี
๒๕๖๒ ในการปฏิบัติงานของอ่ำาเภอและพืNนที่ผ่านโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
อย่างเต็มที่อยู่แล้ว โดยโครงการนีNจะจัดหาอุปกรณ์ส่ำาหรับการ Conference ซึ่งราคาจะค่อนข้างสูง ระบบแชร์เอกสารการ
ประชุม ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ในการประชุม จอทีวี โปรเจคเตอร์ ใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้ว

๔. กล้องที่อยากได้เป็น PTZ แตต่ิดขดัเรื่องงบประมาณ จึงใช้เพียงกล้องที่ตั Nงไว้ แต่ราคาจะ
สูงกว่ากล้อง Webcam เนื่องจากมีระบบตัดเสียงที่เกิดจากสัญญาณรบกวน เสียงก้อง รวมทัNงคุณสมบัติอื่น ๆ 

๕. Conference Controller เป็น Embedded เพื่อควบคุมการด่ำาเนินการต่าง ๆ ในการ
ท่ำางานร่วมกัน เนื่องจาก ๘๗๘ อ่ำาเภอ รวมทัNงจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูล/ภาพในการประชุม
ร่วมกันได้ เนื่องจากสภาพของอุปกรณ์ในห้องประชุมในแต่ละพื Nนที่แตกต่างกัน จึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถ
ด่ำาเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. การประมาณการไม่ได้ระบุว่าระยะทางกี่เมตร เมตรละกี่บาท เนื่องจากผู้เสนอราคาไม่ได้
ส่ำารวจพืNนที่ของแต่ละอ่ำาเภอ จึงเป็นการประมาณการโดยผู้เสนอราคา และกรมการปกครองใช้ราคาตามผู้ที่เสนอราคาต ่ำ่าสุด
เป็นราคาอ้างอิง

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบการเตรียมข้อมูลบตัรประชาชน (Pre-Personalization)
ทดแทนระบบเดิม งบประมาณรายจ่ายประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงิน ๒๔,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณคอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๒๔,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (ย่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนบาทถ้วน)

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. เป็นการจัดหาเพื่อทดแทนระบบเดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๐ ปี
๒. ระบบน่ำาบัตรเข้าสู่ระบบการเตรียมข้อมูลบัตรประจ่ำาตัวประชาชน (Pre-Personalization)

ในปัจจุบันท่ำางานด้วยระบบ Pneumatic โดยมี Magazine เป็นตัวบรรจุบัตรมีขนาดความจุ ๕๐๐ ใบต่อหนึ่ง Magazine
สามารถเตรียมบัตรพร้อมใช้งานได้ถึง ๑ ,๐๐๐ ใบ โดยที่ระบบจะท่ำาการน่ำาบัตรเข้าโดยอัตโนมัติ และท่ำาการส่งบัตรไปสู่ระบบ
encoding ต่อไป  ระบบ encoding คือ ขัNนตอนการเตรียมความพร้อมของ Microchip ที่อยู่บนบัตร เพื่อจะน่ำาข้อมูลส่ำาคัญ
เข้าสู่บัตรโดยการล่ำาเลียงบัตรด้วยสายพานไฟฟ้า ท่ำางานร่วมกันกับระบบ Pneumatic โดยจะมีหัวอ่านเขียนทัNงหมด ๖๐ หัว
สามารถท่ำางานได้พร้อมกัน หลังจากนัNนจะล่ำาเลียงส่งต่อให้ชุด laser ซึ่งเป็นชุดผลิตล่ำาแสงเลเซอร์ความเข้มสูง เพื่อน่ำามา
เขียนหมายเลขประจ่ำาบัตรลงไปบนเนืNอบัตร โดยบัตรจะถูกล่ำาเลียงผ่านสายพานส่งต่อไปยังชุดน่ำาบัตรออก ระบบการน่ำาบัตร
ออกจากเคร่ือง ท่ำางานด้วยระบบ Pneumatic โดยมี Magazine เป็นตัวบรรจุบัตรมีขนาดความจุ ๕๐๐ ใบต่อหนึ่ง Magazine

๓. ปัจจุบันมีระบบ Pre-Personalization จ่ำานวน ๔ เครื่อง ยี่ห ้อ Muhlauer รุ่น SCP
5600 จัดหาในปี ๒๕๔๘ จ่ำานวน ๒ เครื่อง และปี ๒๕๕๐ จ่ำานวน ๑ เครื่อง  ยี่ห้อ Datacard รุ่น MX1800 จัดหาในปี
๒๕๕๘ จ่ำานวน ๑ เครื่อง  ทัNงนีN ต้องจัดหาจ่ำานวน ๒ เครื่องเพื่อทดแทนเครื่องที่จัดหาในปี ๒๕๔๘ แต่เนื่องจากข้อจ ่ำากัดด้าน
งบประมาณ จึงจัดซืNอทดแทนเพียง ๑ เคร่ือง โดยคัดเลือกเคร่ืองที่มีสภาพดีกว่ามาจัดหาอะไหล่ซ่อมแซมเพื่อใช้งานต่อไปก่อน

๔. ระบบ Pre-Personalization นีNเป็นเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม คุณลักษณะเฉพาะไม่เหมือน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ ก่ำาชับใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนนิการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก
 

4) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของ ปค. (สำาหรับ
ส่วนกลาง) งบประมาณรายจ่ายประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ ๓๐,๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านสี่แสน
สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๓๐,๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านสี่แสนสามหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๑๖  ,  ๓๔๐  ,  ๐๐๐  .-   บาท   (  สิบหกล้านสามแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน  )  

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. เป็นการจัดหาเพ่ือทดแทนอุปกรณ์เดิมท่ีหมดอายุการใช้งาน แต่เน่ืองจากส่ำานักงบประมาณ

ได้ปรับลดวงเงินงบประมาณลงร้อยละ ๕๐  จึงได้มกีารเปลี่ยนแปลงรายการที่จัดหา จากเดิมจ ่ำานวน ๖ รายการ ลดลงเหลือ
๓ รายการ ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่ำาหรับงานส่ำานักงาน จ่ำานวน ๗๖๐ ชดุ ชดุโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จ่ำานวน ๗๖๐ ชุด
และชดุโปรแกรมป้องกันไวรัส จ่ำานวน ๗๖๐ ชดุ

๒. อปุกรณ์ทีต่ดัออก คอื เคร่ืองพมิพ์ จ่ำานวน ๓๔๒ ชดุ เคร่ืองส่ำารองไฟฟา้ จ่ำานวน ๗๖๐ ชดุ
และชดุโปรแกรมจัดการส่ำานักงาน จ่ำานวน ๗๖๐ ชดุ ท่ำาให้วงเงินงบประมาณโครงการนีNลดลงเหลือ ๑๖,๓๔๐,๐๐๐.- บาท
(สิบหกล้านสามแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน)

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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5) โครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปนืและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบตัิการฯ
จงัหวัดอุบลราชธานี งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ ๘๓,๙๘๑,๐๐๐.- บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสน
แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ่ำานวนเงิน ๗๕,๐๑๐,๒๐๐.- บาท (เจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งหมื่น
สองร้อยบาทถ้วน) ทัNงนีN ได้รับงบประมาณเพียง ๘๓,๙๓๔,๗๐๐.- บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนสามหม่ืนส่ีพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

6) โครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปนืและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบตัิการฯ
จังหวัดชลบุรี งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ ๘๓,๙๘๑,๐๐๐.- บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสน
แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๗๖,๕๐๓,๕๐๐.- บาท (เจ็ดสิบหกล้านห้าแสนสามพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) ทัNงนีN ได้รับงบประมาณเพียง ๘๓,๙๓๔,๗๐๐.- บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนสามหม่ืนส่ีพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมว่าโครงการที่ ๖ และ ๗ มีวงเงินงบประมาณเท่ากับโครงการ
ณ ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดสงขลา ขอนแก่น ลพบุรี และล ่ำาพูน ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการฯ และได้รับความเห็นชอบ
ในหลักการแล้ว รายการอุปกรณ์ที่จัดหาและข้อก่ำาหนดอื่นๆ ส่วนใหญ่เหมือนกับโครงการก่อนหน้านี N โดยปรับคุณลักษณะ
อุปกรณ์ที่ตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ ให้เป็นไปตามประกาศฉบับปัจจุบัน สรุปได้ ดังนีN

๑. ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการที่ ๖) จัดเก็บหัวกระสุนปืนและปลอก
กระสุนปืนในพืNนที่ ๘ จังหวัด ไดแ้ก่ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร อ ่ำานาจเจริญ และชัยภูมิ
ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดชลบุรี (โครงการที่ ๗) จัดเก็บในพืNนที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด นครนายก และสระแก้ว  ทัNงนีN เป้าหมายรวมทัNงสิNนจ่ำานวน ๙ ศูนย์ปฏิบัติการฯ

๒. ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดชลบุรี มีการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (ตรงตามเกณฑ์
รายการที่ ๘) จ่ำานวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท จ่ำานวน ๑๔ เครื่อง รวมเป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท และมีการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ระบบงานจัดเก็บข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน (ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๕) จ่ำานวนเงิน
๑,๒๑๓,๓๐๐.- บาท จ่ำานวน ๑ ระบบ รวมเป็นเงินทัNงสิNน ๑,๔๙๓,๓๐๐.- บาท เนื่องจาก ๒ รายการดังกล่าวสามารถใช้งาน
ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดอื่น ๆ ได้   ดังนัNน ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดอุบลราชธานี จึงไม่ได้จัดหา ๒ รายการดังกล่าว และ
น่ำาวงเงินทีเ่หลอืไปจดัหารถบรรทกุ (ดเีซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) (ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ
รายการที่ ๒) จ่ำานวนเงิน ๘๒๙,๐๐๐.- บาท จ่ำานวน ๑ คัน และตู้จัดเก็บหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน พร้อมกล่อง
บรรจุตัวอย่างหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน (ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๓) จ่ำานวนเงิน ๖๖๔,๓๐๐.- บาท
จ่ำานวน ๑ ตู้ รวมเป็นเงินทัNงสิNน ๑,๔๙๓,๓๐๐.- บาท
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. เนื่องจากปืนไม่ใช่ของที่ประชาชนทั่วไปจะมไีด้ ดังนั Nน เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีปืน ไม่ต้อง
แบกภาระจ่ายภาษี แล้วเอาภาษีมาจัดตัNงศูนย์ปฏิบัติการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดตัNง ๘๓ ล้านบาทเศษต่อศูนย์ปฏิบัติการฯ
จึงควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อให้เกิด Return on Investment (ROI)

ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีNแจงที่ประชุมว่าได้ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้เนื่องจากขัดต่อ
กฎหมาย ในการนีN หน่วยงานได้ด่ำาเนินการปรับปรุงกฎหมายแล้ว อยู่ระหว่างด่ำาเนินการตามขัNนตอน

๒. ผลการด่ำาเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฯ ท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว เป็นอย่างไร
ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีNแจงที่ประชุมว่าโครงการที่ด ่ำาเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้แล้วคือ

ส่วนกลาง (วังไชยา) จัดเก็บไปแล้วประมาณ ๑๐,๐๐๐ กระบอก ศูนย์ปฏิบัตกิารฯ ที่จังหวัดสงขลา ก่ำาลังด่ำาเนินการจัดเก็บ
ส่วนที่อยู่ในครอบครองของเจ้าหน้าที่และ อส. ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่จังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดล่ำาพูน คาดว่าจะก่อสร้างตึกเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน จะติดตั Nงระบบได้ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
ส่ำาหรับศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่จังหวัดลพบุรี ลงนามในสัญญาแล้ว

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน่ำาเสนอทัNงโครงการที่ ๕ และโครงการที่ ๖ ก่ำาชับใหห้น่วยจดัหา
ด่ำาเนนิการตามระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุ้มค่า และใหม้ี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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การไฟฟ้านครหลวง  จ่ำานวน ๒ โครงการ
7) โครงการจัดซ้ือระบบสำารองข้อมูลแบบรวมศูนย์ งบประมาณลงทุนผูกพันยกมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รวมวงเงินโครงการ ๓๙,๓๐๕,๓๘๐.- บาท (สามสิบเก้าล้านสามแสนห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๓๘,๗๗๐,๓๘๐.- บาท (สามสิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะสรุปได้ว่า กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๖ ระบบจัดเก็บส ่ำารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเสมือน แบบ Open License และรายการท่ี ๘ ระบบ Disaster Recovery ส่ำาหรับจัดการฐานข้อมูล แบบ Open License
ราคาท่ีสืบมา ๓ รายรวมทัNงเว็บไซต์มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ให้ทบทวนว่ารุ่นที่บริษัทเสนอมานัNน เทียบเท่ากันหรือไม่

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. ปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวงมีระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอก (Storage) ส่ำาหรับเก็บข้อมูล

เอกสารงานพิมพ์ ข้อมูลระบบ Onsite Billing ข้อมูลระบบ Employee Self Service และข้อมูลที่ใช้ส่ำาหรับทดสอบระบบ
โดยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) มี ๒ Site คือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เพลินจิต และศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เขตราษฎร์บูรณะ
ซึ่งจัดซืNอตัNงแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ปัจจุบันหมดอายุการใช้งานแล้ว

๒. โครงการนีNจะจดัหาระบบส่ำารองขอ้มลูแบบรวมศนูย์ เพือ่ส่ำารองขอ้มลูในรปูแบบ Off-Site
ที่สามารถ Replication ไปยัง Site ส่ำารองได้อย่างง่าย และรองรับการท่ำา Deduplication ซึ่งเป็นการเก็บเฉพาะข้อมูล
ทีซ่่ำNาซ้อนลงดิสก์ไว้เพียงชุดเดียว ท่ำาให้ประหยัดเวลาและเนืNอที่ในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ Nน จะรองรับ
ระบบงานใหม่ เช่น การจัดเก็บข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใบแจ้งค่าไฟฟ้า และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระบบ Call Center
ระบบ GIS  และระบบงานส่ำาคัญต่าง ๆ ท่ีไมข่ึNนต่อระบบงาน Cloud ของ กฟน.

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

8) โครงการจัดซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันผู้ใช้งานจากภยัคุกคามบนอินเตอร์เน็ต
(Visibility and Secure Internet Gateway) งบประมาณลงทุนผูกพันยกมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ
๓๑,๔๑๕,๒๐๐.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน
๓๑,๓๒๙,๖๐๐.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. การไฟฟ้านครหลวงมีอุปกรณ์ Caching Proxy ยี่ห้อ BlueCoat รุ่น SG900-30 พร้อม

ระบบตรวจจับและป้องกัน Virus ท่ีใช้กับ Caching Proxy ย่ีห้อ BlueCoat รุ่น AV1400 รองรับผู้ใช้งานจ่ำานวน ๘,๐๐๐ ผู้ใช้งาน
(Users) สามารถตรวจสอบและป้องกันเว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จัก (Well known website) ได้ แต่ไม่สามารถตรวจสอบเว็บไซต์
ที่เกิดใหม่ (Unknown website) หรือภัยคุกคามใหม่ที่แฝงมาในเว็บไซต์ได้ ประกอบด้วยอุปกรณ์และระบบที่ใช้ในปัจจุบัน
มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจนครบอายุการใช้งานของทรัพย์สิน ไม่สามารถอัพเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ได้ ไม่สามารถ
อัพเดท License ได้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกาศหมดอายุการใช้แล้ว (End of Life)  

๒. โครงการนีNจะจัดหาระบบตรวจสอบและป้องกันผู้ใช้งานจากภัยคุกคามบนอินเตอร์เน็ต
(Visibility and Secure Internet Gateway) โดยเน้นการตรวจจับข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเรียกดู มีหลักการท ่ำางาน
ในลักษณะจ่ำาลองตัวเองขึNนมาแทนผู้ใช้งานบน Isolate Platform และตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ก่อนที่จะส่งหน้า
เว็บไซต์ในลักษณะ Capture ให้ผู้ใช้งาน หากมีข้อมูลผิดปกติบนเว็บไซต์ เช่น มี Content ซึ่งถูกฝัง Malware ไว้นัNน
Malware จะถูกกักไว้บน Isolate Platform แทน ท่ำาให้เว็บไซตท์ี่ผู้ใช้งานเรียกดูนัNนปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อเครื่อง
ผู้ใช้งาน  เทคโนโลยีนีNเรียกว่า Web Isolation 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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๓. เนื่องจากเคยมีเหตุการณ์ที่ผู้ใช้งานของ กฟน. เรียกดูเว็บไซต์ปลอม โดยคดิว่าเป็นเว็บไซต์
ที่ปลอดภัย ซึ่งผู้ใช้งานมีหลายระดับ บางครั Nงก็ปลอมเป็นเว็บไซต์ของธนาคาร เมื่อเข้าเว็บดังกล่าวแล้วติด Malware หรือ
Phishing จากเว็บปลอม ส่งผลให้ระบบ Network ของ กฟน. เกิดปัญหา จึงมีความจ่ำาเป็นต้องจัดหาระบบนีNเพื่อป้องกัน
หากติด Malware จะกระทบต่อระบบรับช่ำาระซึ่งความสูญเสียที่เกิดกับระบบรับช่ำาระนัNน โดยเฉล่ียวันละ ๓ ล้านบาท

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จ่ำานวน ๓ โครงการ
9) โครงการจัดซือ้เคร่ืองพิมพ์สำาหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงนิค่าไฟฟ้า จำานวน ๓๒ ชุด งบประมาณ

ประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๑๑,๐๑๘,๔๓๒.- บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๑๑,๐๑๘,๔๓๒.- บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. โครงการนีNเป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่จัดซื Nอในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อป้องกัน

การหยุดชะงักในการปฏิบัติงาน (เนื่องจากเคร่ืองขัดข้อง) ในการพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า /
ใบก่ำากับภาษี  หนังสือแจ้งหนีNกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ และรายงานแจ้งหนี Nส่วนของหน่วยงานราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
เพื่อรองรับการช่ำาระเงินค่าไฟฟ้า โดยการอ่านข้อมูล QR Code และ Bar Code ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่ำาหนด

๒. เครื่องพิมพ์ที่ต้องจัดหาเพื่อทดแทน จ่ำานวน ๑๗๕ ชดุ กฟภ. ได้ปรับลดจ่ำานวนคงเหลือ
๓๒ ชุด  (ลดลง ๑๔๓ ชดุ)  โดยพิจารณาจัดกลุ่มการไฟฟ้าในสังกัดเป็นจุดพิมพ์แบบรวมศูนย์ (Cluster)  โดยพิจารณาตาม
ความจ่ำาเป็นพืNนที่และปริมาณการพิมพ์ เนื่องจากบางแห่งเป็นพืNนที่ห่างไกล จึงยังมีความจ่ำาเป็นต้องจัดหาเคร่ืองพิมพ์

๓. เนื่องจากมีผู้ขายเครื่องพิมพ์แบบนีNแค่ ๒ บริษัท จึงสืบราคาจาก ๒ บริษัท และเว็บไซต์
ต่างประเทศ ๑ เว็บไซต์ โดยใช้ราคาต่ำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิงในการจัดหา

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

10) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Ethernet Switch Layer ๓ สำาหรับสถานีไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์
ประกอบเพิ่มเตมิ (สถานีไฟฟ้าใหม่) จ ำานวน ๒๑๙ ชุด งบประมาณประจ ่ำาป ี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเง ินโครงการ
๙๔,๑๔๗,๓๖๘.๖๕ บาท (เก้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์ ) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๖๑,๐๖๕,๐๘๑.๙๐ บาท หกสิบเอ็ดล้านหกหมื่นห้าพันแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. เดิมสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายผ่านวงจรเช่า IP VPN หรือ

Lease line ซึ่งมีขนาด Bandwidth ในการใช้งานน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการระบบงานต่าง ๆ ปัจจุบัน กฟภ. ได้มกีาร
ขยายโครงข่ายสื่อสาร Fiber Optic ไปยังสถานีไฟฟ้าเพิ่มเติม จ่ำานวน ๒๑๙ แห่ง จึงท่ำาให้สถานีไฟฟ้ามีขนาด Bandwidth
ในการใช้งานสูงขึNนสามารถรองรับระบบงานต่าง ๆ ได้มากขึNน  เนื่องจากมีความต้องการน่ำาระบบงานต่าง ๆ เข้าติดตัNงภายใน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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สถานีไฟฟ้ามากขึNน เช่นระบบ Unmanned Substation Security, Digital Power Meter (DPM), ระบบ Relay, การให้บริการ
ข้อมูลผู้ใช้ไฟรายย่อย (Small Power Producer : SPP) เป็นต้น ประกอบกับมีการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีของอุปกรณ์ต่าง ๆ
ภายในสถานีไฟฟ้าจาก RS232 เป็น IP Base  รวมทัNงมีพอร์ตในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานีไฟฟ้าไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานจึงจ่ำาเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม  ไมไ่ด้ใช้อุปกรณ์ตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ เนื่องจากมีความจ ่ำาเป็น
ต้องใช้พอร์ตที่มากกว่า ๒๔ พอร์ต

๒. โครงการนีNมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ให้มีอุปกรณ์ Ethernet Switch Layer ๓ ส่ำาหรับ
สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบงานต่าง ๆ ภายในสถานีไฟฟ้า  (๒) เพื่อสนับสนุนระบบความปลอดภัยภายในสถานีไฟฟ้า ระบบ
CCTV Access Control ต่าง ๆ ส่ำาหรับควบคุมการเข้าออกสถานีไฟฟ้า  (๓) เพื่อสนับสนุนงานรีโมทตรวจสอบดูสภาพ
แวดล้อมและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ภายในสถานีไฟฟ้า ให้สามารถท่ำางานได้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  (๔) เพื่อสนับสนุน
งานเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติของระบบไฟฟ้า ส่ำาหรับการวิจัยและพัฒนาของ กฟภ.  (๕) เพื่อลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ของเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานีไฟฟ้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ๑ หน่วยจะต้องดูแลสถานีไฟฟ้าหลายแห่ง

๓. โครงการนีNเป็นการจัดหาอุปกรณ์ Ethernet Switch Layer ๓ จ่ำานวน ๒๑๙ ชดุ พร้อม
ซอฟตแ์วร์บริหารเครือข่าย (Network Management System : NMS) จ่ำานวน ๑๒ ชุด ซึ่งได้สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้
ราคาต่ำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นประกอบด้วยสาย สายสัญญาณ UTP แผงกระจายสัญญาณ UTP และ
อุปกรณ์ Data Surge Protection (RJ-45)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีN
๑. ใบเสนอราคานัNนควรมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการลงนามเพียง Account Manager ควร

ให้ Sales Director ลงนามมาด้วย ป้องกันการฟ้องร้องว่าผู้บริหารของบริษัทไม่รับรู้การเสนอราคาดังกล่าว
ผู้แทนหนว่ยงานน่ำาเรียนทีป่ระชมุว่าจะด่ำาเนนิการแกไ้ขใบเสนอราคาใหม้กีารลงนามครบถว้น

และจดัส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ
๒. ควรระวังการพึ่งพาเทคโนโลยีที่เป็นระบบอัตโนมัติมากเกินไป หากระบบอัตโนมัติท่ำางาน

คลาดเคลื่อนอาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้ ต้องพิจารณาออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยให้ถี่ถ้วน รอบคอบ ให้เหมาะสม
กับกาลเวลา ไม่ควรเปล่ียนแปลงรวดเร็วเกินไป

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

11) โครงการจดัซือ้ระบบบริหารและจดัการศูนยรั์กษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ จำานวน
๑ ระบบ และระบบวิเคราะห์และจดัการข้อมูลความปลอดภยัสารสนเทศเพิ่มเติม จ ำานวน ๑ ระบบ งบประมาณลงทุน
ประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๘๔,๔๓๓,๗๐๐.- บาท (แปดสิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ่ำานวนเงิน ๘๐,๔๕๓,๓๐๐.- บาท (แปดสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. ระบบงานวิเคราะห์และจัดการข้อมูลความปลอดภัยสารสนเทศ (Security Information

and Event Management : SIEM) เดิมที่ กฟภ. มีรองรับข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้เพียง ๓๐๐ GB ต่อวัน หรือ ๔๐,๐๐๐
Event per Second เนือ่งจากได้รับการออกแบบเพื่อเก็บ Log เฉพาะอุปกรณ์ IT Security ตาม พ.ร.บ. วา่ดว้ยการกระท่ำา
ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอรฉ์บบัปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เทา่นัNน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ Log จ่ำานวนไม่น้อยกว่า ๙๐ วันตาม
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท่ำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  โดย กฟภ. ต้องปรับจูนการจัดเก็บ Log จาก
อุปกรณ์ต่าง ๆ เท่าที่จ่ำาเป็นกับ พ.ร.บ. ดังกล่าวเท่านัNน ไม่สามารถจัดเก็บได้ตามความต้องการของศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)



- 13 -

เหตุภัยคุกคาม (Security Operation Center : SOC) ซึง่ท่ำาใหไ้มส่ามารถวิเคราะหข์อ้มลูการโจมตไีด้ และยงัตอ้งแบง่พื Nนที่
การจดัเกบ็ใหก้บัอปุกรณ์ของระบบ SCADA ด้วย (เมือ่จดัซืNอไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับระบบดังกล่าวแต่จ่ำาเป็นต้องน่ำาข้อมูล
มาตรวจสอบ)  ประกอบกับในปัจจุบัน กฟภ. ยังไม่มีระบบบริหารและจัดการศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Security Orchestration Automation and Response : SOAR) ที่ช่วยในการวิเคราะห์และตดิตามแก้ไขปัญหา ยังต้อง
ท่ำางานแบบ Manual ซึ่งมีความล่าช้าและมีความผิดพลาดสูง มีความเสี่ยงในการถูกเจาะระบบและเข้าโจมตีเครือข่ายจาก
อาชญากรไซเบอร์ และท่ำาให้เกิดภาพลักษณ์ต่อองค์กรในแง่ลบ

๒. จึงมีความประสงค์จะจัดหาระบบเก็บ Log และวิเคราะห์ภัยคุกคามทาง Cyber เพิ่มเติม
เพื่อให้รองรับกับระบบงานต่าง ๆ ของ กฟภ. ระบบที่จดัหาเป็น Centralize Log Management จะมาช่วยในการบริหาร
และจดัเก็บ Log ที่สามารถดูได้จากศูนย์กลาง โดยรวบรวม Log จากอุปกรณ์ต่าง ๆ น่ำามาจัดเก็บใน Format เดียวกัน และ
มีระบบ SIEM มาวิเคราะห์ข้อมูลการบุกรุกและแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบ มี Dashboards น่ำาเสนอกระดานแสดงสถานะ
ข้อมูลระบบและมีความสามารถในการรับข้อมูลจากแหล่งรวบรวมข้อมูลภัยคุกคาม (Threat Management) จากอินเตอร์เน็ต
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีN
๑. มีเหตุการณ์ที่มีความจ่ำาเป็นเร่งด่วนอย่างใดที่ต้องมีระบบนีNเกิดขึNนในเวลานีN หรือเป็นเพียง

การคาดการณ์ว่าอาจจะเกิด จึงต้องมีระบบนีNป้องกันไว้ก่อน
ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีNแจงที่ประชุมว่าในปีที่แล้ว กฟภ. ถูก Hack เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ไป

ประมาณ ๑ ชั่วโมง แต่เนื่องจากตรวจสอบพบเร็ว และท่ำาการ Recovery กลับคืนมาได้ก่อน กระทบกับระบบบริการผู้ใช้ไฟ
ซึ่งมีการให้บริการผ่านเว็บไซต์ด้วย

๒. ให้หน่วยงานชีNแจงภาพรวมของระบบ Security ของ กฟภ. ทัNงหมดว่ามีอะไรอยู่แล้ว
และจะท่ำาอะไรอีก จะท่ำาให้คณะกรรมการมีความเข้าใจในรายละเอียด และสามารถพิจารณาความเหมาะสมได้

มติท่ีประชุม ใหห้น่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ ส่งใหค้ณะท่ำางานตรวจสอบกอ่นน่ำาเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการ
เพื่อพจิารณาต่อไป

การประปานครหลวง  จ่ำานวน ๑ โครงการ
12) โครงการจัดหาระบบสำารอง GIS จำานวน ๑ ระบบ งบประมาณรายจา่ยประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รวมวงเงินโครงการ ๒๙,๓๒๒,๖๐๐.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๒๘,๘๘๗,๖๐๐.- บาท (ย่ีสิบแปดล้านแปดหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. ระบบ GIS ของ กปน. มีระบบส่ำารองในรูปแบบ Active – Standby โดยใช้ซอฟตแ์วร์

Veritus Cluster จัดท่ำาในรูป High Availibity (HA) แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมและบริการ ด้าน
ลดน่ำNาสูญเสีย และให้บริการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกผ่าน Internet Map Services ท่ำาให้มีความจ่ำาเป็นต้องจัดหาระบบ
ส่ำารองท่ีสามารถรองรับความต่อเน่ืองในการใช้งาน และป้องกันความเสียหายกับข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึNนในอนาคต

๒. กปน. มีความประสงค์จะด่ำาเนินการจัดหาระบบส่ำารอง GIS โดยย้ายเครื่องแม่ข่ายส่ำารอง
ไปยังศูนย์ส่ำารองของ กปน. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการข้อมูล GIS สนับสนุนงานด้านวิศวกรรมและบริการ และ
เชื่อมโยงระบบ IT ท่ีเกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานทรัพยากรด้าน IT ตามแผนงาน Enterprise GIS

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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เมืองพัทยา  จ่ำานวน ๓ โครงการ
13) โครงการบูรณาการและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมืองพัทยา ของเมืองพัทยา

งบประมาณรายจ่ายประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๑๒,๖๓๗,๖๐๐.- บาท (สิบสองล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้จัดท่ำาแผนผัง Diagram ระบบเดิมที่มีอยู่ และแสดงให้เห็นว่าส่วนใดที่จัดหาทดแทน และส่วนใด
ที่จัดหาใหม่เพิ่มเติม และจัดเตรียมค่ำาชีNแจงเก่ียวกับ License ท่ีซืNอเพ่ิมเพ่ือเช่ือมระบบเดิมกับระบบใหม่ว่าส่วนใดใช้ซอฟต์แวร์เดิม
ส่วนใดต้องซืNอ License เพิ่มเติม จัดเนื่องจากจัดหากล้อง CCTV จ่ำานวน ๖๕ ชุด แต่จัดหาสิทธิ์การใช้งานกล้อง CCTV
จ่ำานวน ๑๐๘ License 

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. เมืองพัทยาได้ตดิตัNงกล้อง CCTV ในหลายพืNนที่ โดยเป็นการด่ำาเนินการในหลายส่วนของ

ของเมืองพัทยา ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์และระบบสายสัญญาณได้เกิดความเสียหายเป็นจ ่ำานวนมาก และส่วนของระบบบริหาร
จัดการกล้อง CCTV นัNนมีความหลากหลายในการใช้งานซึ่งเป็นการเพิ่มความยากในการบริหารจัดการและการใช้งานเพื่อ
บริการประชาชน/นกัทอ่งเทีย่ว การท่ำางานของระบบยังไมส่ามารถบูรณาการใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุได้ ปัจจบุนัมหีนว่ยงาน
ของเมืองพัทยาอย่างน้อย ๕ หน่วย ที่มีระบบกล้อง CCTV ใช้งาน เช่น ส่ำานักการสาธารณสุข ดูแลโรงพยาบาล ส่ำานักปลัด
เมืองพัทยา ดูแลด้านความมั่งคงปลอดภัย ส่ำานักการช่างสุขาภิบาล ดแูลด้านน่ำNาท่วม เป็นต้น

๒. ขอบเขตการด่ำาเนนิงานตามโครงการนีNมกีารด่ำาเนนิการ ๔ งาน ไดแ้ก ่(๑) งานบรูณาการ
และปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการกลอ้ง CCTV เปน็การบรูณาการระบบเดมิ ๓ โครงการ เพือ่ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
ระบบรักษาความปลอดภัยเมืองพัทยาแบบรวมศูนย์ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย โครงการติดตั Nงกล้อง
CCTV เพื่อเฝ้าระวังปัญหาจากอุทกภัยอย่างทันท่วงทีพร้อมระบบแจ้งเตือนระดับน ่ำNา โครงการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและนกัท่องเท่ียวโดยตดิตัNงกล้อง CCTV เกาะล้าน และโครงการกอ่สร้างปรับปรุงหาดกระทงิลาย  (๒) งานปรับปรุง
กล้อง CCTV และระบบสายสัญญาณ เป็นการจัดซืNอเพื่อทดแทนของเดิมที่ช่ำารุด และซ่อมแซมสายใยแก้วน่ำาแสงที่ช่ำารุด
(๓) งานปรับปรุงระบบกล้อง CCTV และระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำาแสงบริเวณหาดกระทิงลาย เป็นการปรับปรุง
เฉพาะหาดกระทิงลาย โดยจดัซืNอเพื่อทดแทนของเดิมที่ช่ำารุด และซ่อมแซมสายใยแก้วน่ำาแสงที่ช่ำารุด  (๔) งานตดิตัง้กล้อง
CCTV ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เป็นการติดตัNงระบบกล้อง CCTV

๓. การด่ำาเนินการตามโครงการนีNมีทัNงส่วนที่จัดหาเพื่อทดแทนของเดิมที่ช่ำารุดและใช้งานเกิน
๕ ปี โดยเปลี่ยนหัวกล้องเพื่อรองรับประสิทธิภาพและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ Nน  รวมทัNงจัดหาเพิ่มเติมในส่วนของ
การบูรณาการแบ่งปันทรัพยากร  โดยเชื่อมโยงระบบควบคุมเข้าสู่ห้องสั่งการและห้องควบคุม (CCR) ผ่านระบบบริหารและ
ควบคุมกลาง (Command Center) ของเมืองพัทยา ห้อง CCR ตัNงอยู่ท่ีศาลาว่าการเมืองพัทยา และท่ัวทัNงเมืองจะมีศนูย์เชือ่มโยง
เครือข่ายและศูนย์บันทึก ศูนย์บริหารจัดการกล้อง กระจายอยู่ทั่วเมืองพัทยาทั Nงหมด ๗ ศูนย์ เราเรียกว่า ๗ Node รวมทัNง
หน่วยงานซึ่งมีระบบกล้อง CCTV ของตัวเอง ได้แก่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา ๑ จดุ เกาะล้าน ๑ จุด และศูนย์กู้ภัยทางทะเล
(แหลมบาลีฮาย) ๑ จดุ ในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อ ๗ Node เข้ากับ CCR แล้ว ตามโครงการนีNจะเชื่อมต่อเกาะล้านและ
ศูนย์กู้ภัยทางทะเลที่แหลมบาลีฮาย) เข้ากับ CCR

๔. ระบบเดิมใช้ Video Management System ท่ำางานผ่านแผนที่ในระบบ GIS มอง Icon
กล้องทัNงหมดเป็น Item ที่อยู่บนแผนที่ GIS อิงต่ำาแหน่ง Lat, Long จริง สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองและ Control จากการ
ใช้งานผ่านแผนที่ได้เลย

๕. โครงการนีNเป็นการบูรณาการระบบกล้อง CCTV เดิมของเมืองพัทยา ๓ โครงการ จ่ำานวน
๙๖ กล้อง ประกอบด้วย โครงการติดตั Nงกล้อง CCTV เพื่อเฝ้าระวังปัญหาจากอุทกภัยอย่างทันท่วงทีพร้อมระบบแจ้งเตือน
ระดับน่ำNา จ่ำานวน ๔๒ กล้อง โครงการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยติดตั Nงกล้อง CCTV
เกาะล้าน จ่ำานวน ๓๖ กล้อง และโครงการก่อสร้างปรับปรุงหาดกระทิงลาย จ ่ำานวน ๑๘ กล้อง  ปัจจุบันบูรณาการจ่ำานวน
กล้องได้ประมาณ ๒,๐๐๐ กล้องแล้ว เมื่อบูรณาการ ๙๖ กล้องนีNเพิ่มเข้ามา ก็จะด่ำาเนินการได้ครบถ้วนทุกกล้อง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีN
๑. การลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในพืNนที่เมืองพัทยาจะสร้างความคุ้มค่า

ในการลงทุนได้ เหมือนจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นจ่ำานวนมาก การบูรณาการกล้องให้มองเห็น
สภาพพืNนทีไ่ด้หมด และท่ำาการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของเมืองพัทยา อาจ
เพิ่มเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การติดกล้อง Thermal บน Drone เพื่อดูว่าใครป่วยอยู่ที่ชายหาด โดยมีหลักฐานจาก Drone ว่า
อุณหภูมิของคุณสูง เป็นต้น 

๒. เนื่องจากเมืองพัทยาได้จัดท่ำาโครงการติดตัNงระบบกล้อง CCTV เป็นจ่ำานวนมาก และได้
จัดท่ำาโครงการต่อยอด คณะกรรมการขอทราบผลการด่ำาเนินการระบบกล้อง CCTV ของเมืองพัทยา ๒-๓ ชิNนงาน 

ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีNแจงที่ประชุมว่า ลักษณะหลัก ๆ ที่เป็นประเด็นที่มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนที่สุด คือ ระบบ ATC กล้องโทรทศันว์งจรปิดทีด่ถูนนหนทาง การจราจรตา่ง ๆ โดยใชร้ะบบการจราจรแบบอจัฉรยิะใน
การควบคมุดแูล ซึง่การบรูณาการนัNน นอกจากแยกไปดแูลดา้นการจราจรแลว้ ยงัสามารถดงึเขา้มาควบคมุทีศ่นูยก์ลาง
(Center) ท่ีเมืองพทัยา ผู้บริหารของเมอืงพทัยาสามารถดจูากจดุนีNไดเ้ลยโดยไมต่อ้งไปอยู่ตามถนนหนทาง  อกีประเดน็หนึง่คอื
เรือ่งของการตรวจจบัหรอืดคูวามปลอดภยัทางทะเล โดยมกีลอ้ง Thermal ซึง่ดภูาพระยะไกลจากชายฝัง่ไปถงึเกาะลา้นได้
ประมาณ ๘ กโิลเมตร ท่ำาใหเ้หน็วา่มีปญัหาหรอือบุตัเิหตใุดกลางทะเลบา้ง ภายใน ๓-๕ นาท ีจะเคลือ่นทีเ่ขา้ไปชว่ยเหลอืผู้
ประสบภัยได้ทันที สองประเด็นนีNเป็นตัวอย่างการพัฒนากล้อง CCTV ของเมืองพัทยาในระดับสูง

๓. คณะกรรมการมขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะวา่ โครงการตดิตั Nงกลอ้ง CCTV ทีใ่ชก้ลอ้ง
Thermal ส่องไปในทะเลไดไ้กลถงึ ๘ กโิลเมตรนัNน คณะกรรมการไดไ้ปดกูารด่ำาเนนิการแลว้เหน็ว่าสามารถด่ำาเนนิการไดต้าม
ข้อก่ำาหนดจริง และเป็นประโยชน์คุม้คา่ในการลงทนุ โดยคราวนัNนได้มข้ีอสังเกตและเสนอแนะว่าเมือ่ตรวจดแูล้วพบผู้ประสบภยั
จะท่ำาอย่างไร เมืองพัทยาแจ้งว่าจะส่งเรือไปช่วย คณะกรรมการเห็นว่าเรืออาจจะช้าไป ควรจะมีการเข้าไปช่วยเหลือให้ทันท่วงที
เชน่ สง่เฮลคิอปเตอรไ์ปหยอ่นอปุกรณก์ูช้พี ซึง่ในเวลานั Nน Drone ยงัไมม่ใีครรูจ้กั แตต่ดิทีว่า่ทางราชการห้ามเทศบาลซื Nอ
เฮลคิอปเตอร์ แตว่นันีNม ีDrone แลว้ สามารถน่ำาหว่งยางและอาหารไปใหผู้ป้ระสบภยัลอยคอกอ่นทีเ่รือจะวิง่ไปรบั หรอืใช้
เจ็ทสกีเล็ก ๆ จับสองมือว่ิงพาเข้าฝ่ังเลย แบบนีNเป็นจุดประชาสัมพันธ์ของการท่องเท่ียว ว่ามาเมืองพัทยาแล้วตกทะเลจะไม่ตาย 

ผู้แทนหนว่ยงานเรียนชีNแจงท่ีประชุมว่า ปัจจบัุนเป็นนโยบายของผู้บริหารในการน่ำา Drone มา
ใช้งาน  แผนแม่บทด้านดจิิทัลของเมืองพทัยาทีใ่หม้หาวิทยาลัยบูรพาจดัท่ำานัNน เป็นระบบ GPS ตรวจสอบพืNนทีต่่าง ๆ ของเมอืง
พทัยา ซึง่ใช ้Drone เขา้ไปควบคมุในลกัษณะของการดแูล GPS ดว้ย ผูบ้รหิารของเมอืงพทัยาไดค้ดิโครงการตา่ง ๆ ทีจ่ะใช้
Drone ให้เป็นประโยชน์ทัNงในด้านการท่องเท่ียว การควบคุมอาชญากรรม ซ่ึงเป็นโครงการอันดับต่อ ๆ ไป

๔. เมือ่ลงทนุแลว้ใหม้ ีProduct หรอืรายไดต้อบแทนคนืมา ทัNงนีN ใหร้ะวงัอยา่ใหม้จีดุบอด
เม่ือเกดิเหตแุล้วปรากฏว่ากล้องเสีย ควรจัดหางบประมาณเพือ่ดแูลทุกกล้องใหต่้อเนือ่ง ไมต่อ้งมาขอความเหน็ชอบในการจดัหา
จากคณะกรรมการบ่อย ๆ เสียแล้วซ่อมไปเลย ไม่ต้องมาคอย

ผู้แทนหนว่ยงานเรียนชีNแจงทีป่ระชมุว่า เพิง่จดัท่ำา TOR โครงการซึง่เปน็ความรว่มมอืระหว่าง
เมืองพัทยากับสถานีต่ำารวจทุกแห่ง แล้วเสร็จ วงเงินโครงการประมาณ ๔๙ ล้านบาท เม่ือผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วจะ
น่ำาเสนอคณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทยต่อไป  โครงการนีNเป็นการแก้ไขจุดบอด จุดบกพร่อง ท่ีดูแล้วไม่รอบคอบไม่รัดกุม
โดยใหส้ถานตี่ำารวจตา่ง ๆ สถานตี่ำารวจภธูรพทัยา สถานตี่ำารวจภธูรบางละมงุ สถานตี่ำารวจภธูรบางหนองปรอื ทีอ่ยูร่อบนอก
เมอืงพทัยา มาชว่ยออกความคดิเหน็ว่าในมมุมองของเมอืงพทัยานั Nนยงัไมค่รอบคลมุ ยงัขาดจดุใดบา้ง สถานตี ่ำารวจไดเ้สนอ
ขอ้คดิเหน็พรอ้มเอกสารหลกัฐานแลว้ประมาณ ๑๐๐ จดุ เพิง่ประชมุจดัท ่ำา TOR เสรจ็เมือ่วาน วา่ใหไ้ปตดิตัNงจดุไหนอยา่งไร
และคาดว่าจะสามารถด่ำาเนินการได้ในเร็ว ๆ นีN คาดว่าจะน่ำาเสนอต่อคณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทยประมาณเดือนหน้า 

๕. กล้องท่ีติดตัNงท่ีเสาไฟนัNนมีค่าใช้จ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือไม่ 
ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีNแจงท่ีประชุมว่ากล้องเมืองพัทยาติดตัNงบนเสาท่ีตัNงเอง ไม่ได้ติดตัNงบนเสา

ของการไฟฟ้า มีการขอมิเตอร์ทุกจุด เน่ืองจากเคยประสานแล้วว่าหากติดตัNงกล้องท่ีเสาไฟฟ้าจะมีปัญหา เน่ืองจากเมืองพัทยานัNน
มีสายไฟฟ้าและสายเคเบิNลต่าง ๆ ค่อนข้างแออัดมาก เกิดปัญหาไฟไหม้ตามเสาไฟฟ้าบ่อย และเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า Service
ล่ำาบากเพราะต้องปีนหลบขากล้อง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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๖. หน่วยงานของรัฐควรจะต้องช่วยเหลือกัน กฟภ. ตัNงเสาบนถนนของเมืองพัทยา เป็นไปได้
หรือไมท่ี่จะ Synchronize ค่าใช้จ่ายร่วมกัน ตัวอย่างเช่น งบประมาณสาธารณะที่มีสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของรายได้ ซึ่งใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายส่ำาหรับไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เดิมไฟฟ้าส่องสว่างเป็นไฟแสงจันทร์ซึ่งกินไฟ แต่ปัจจุบันเป็น LED ท่ำาให้ค่าใช้จ่าย
ลดลงไปมาก ควรน่ำามาจ่ายเป็นค่ารักษาความปลอดภัยให้ประชาชน โดยก่ำาหนดค่าไฟฟ้าในส่วนของกล้อง CCTV ท่ีติดตัNงเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ควรให้ฟรีเหมือนไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้ กฟภ . และ อปท. น่ำาไป
พิจารณาน่ำางบประมาณเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เหลือมาใช้กับค่าไฟส่ำาหรับระบบกล้อง CCTV ในพืNนที่สาธารณะ

๗. สามารถเชือ่มตอ่กบัระบบกล้อง CCTV ของศูนย์การค้าด้วย ไดห้รือไม ่ซ่ึงผู้แทนหนว่ยงาน
เรียนชีNแจงที่ประชุมว่าเคยคุยกันแล้ว จะต้องใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงระบบถ้าศูนย์การค้ายอมก็จะด่ำาเนินการ

๘. กล้อง CCTV จ่ำานวน ๒,๐๐๐ กล้อง จ่ำานวนกล้องเยอะขนาดนีN ถ้าใช้คนMonitor อาจจะ
ไมท่ัน เมื่อพิจารณาจาก Spec ของกล้่องแล้ว เห็นว่าสามารถใช้ร่วมกับระบบ AI Event Management ซึ่งเป็น Image
Processing ได้ จึงมีข้อเสนอแนะให้คุยกับ Vendor ว่าสามารถเพิ่มให้ได้หรือไม่ เพราะราคาไม่น่าจะแพงมาก

ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีNแจงที่ประชุมว่าเมืองพัทยาเคยมีโครงการในลักษณะนี N ซึ่งสามารถ
ตรวจจับลักษณะของการกระท่ำาผิดกฎจราจร การรวมกลุ่มชุมชนต่าง ๆ หรือพฤติกรรมที่คาดว่าน่าจะเกิดเหตุ ซึ่งปัจจุบัน
เมืองพัทยายังคงใช้งาน AI ในลักษณะนีNอยู่ และในอนาคตจะท่ำา Face Recognition และ Route Tracking บุคคลว่าเดินไป
ที่ใดในเมืองพัทยาบ้าง ขณะนีNอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ

๙. ควรใช้ค่ำาอื่นในการสื่อความหมายแทน AI อาจใช้ Event Management หรือ Smart
Event Management แทนก็ได้ แต่อย่าใช้ค่ำาว่า Analytic เนื่องจากหมายถึงการวิเคราะห์เท่านัNน ยังไม่ครอบคลุม

ม  ติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

14) โครงการปฏิรูปเชิงดจิิตอลเพื่อประชาชน งบประมาณเงินอุดหนนุเฉพาะกจิ ประจ ำาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเง ินโครงการ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ย ี่ส ิบห้าล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป ็นอ ุปกรณ์คอมพิวเตอร์
๑๗,๕๕๘,๗๑๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
มีมติให้ทบทวนราคา และจัดเตรียมค่ำาชีNแจงเพิ่มเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาต่อไป สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะท่ำางานได้ ดังนีN

๑. การจดัท่ำา Application เป็นระบบย่อย ๆ ๕ ระบบ พร้อมระบบบริหารจดัการผู้ใชง้านนัNน
เป็นการจ้างผู้รับจ้างรายเดียวด่ำาเนินการพัฒนาทุกระบบงานย่อย ๆ ดังนั Nน ราคาจึงควรเป็นราคาเหมารวม เมื่อแยกออกมา
เป็นราคาของแต่ละระบบ ท่ำาให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมสูงมากกว่าการเหมาจ่าย ทั NงนีN ให้หน่วยงานทบทวนราคาค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบงานแต่ละระบบด้วย เนื่องจากราคาสูง

๒. การจัดท่ำา Big Data ต้องตัNงเป้าหมายให้ชัดเจนว่าต้องการพยากรณ์เร่ืองใด และการพยากรณ์
ในเรื่องดังกล่าวมีความจ่ำาเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง มีความสัมพันธ์อะไรบ้าง เป้าหมายที่ต้องการคืออะไร เช่น นักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาในพืNนที่เมืองพัทยาอยากรู้ข้อมูลอะไรบ้าง เป็นต้น เมื่อพิจารณาจาก Requirement ตามที่ปรากฏในเอกสารนัNน
เป็นข้อมูลสถิติทั่วไป ยังไม่สนับสนุนถึงเป้าประสงค์ในการจัดท่ำา Big Data ของเมืองพัทยา การน่ำาข้อมูลมาใช้งานนัNน ไมต่้อง
เป็น Big Data ก็เชื่อมได้ แบ่งปันได้

๓. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑ Application Social Media Package (ระยะ
เวลา ๑๔ เดือน) ราคา ๔,๑๗๐,๘๖๐.- เป็นราคาค่าเช่าใช้ Package เม่ือจบโครงการแล้วมีค่าใช้จ่ายรายปีในส่วนนีNเพียงอย่างเดียว
หรือว่ามีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นด้วย ซึ่งผู้แทนหน่วยงานเรียนชี Nแจงคณะท่ำางานว่า เมื่อจบโครงการจะมีค่าเช่าใช ้Package ของ
LINE ปีละประมาณ ๔ ล้านบาท  ซึ่ง Application ท่ีพัฒนาขึNนมาทัNงหมดนัNนจะไม่มีค่าใช้จ่ายรายปีอื่น ๆ 

ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีNแจงคณะท่ำางานว่า เมื่อจบโครงการจะมีค่า เช่าใช้ Package ของ LINE
ปีละประมาณ ๔ ล้านบาท  ซ่ึง Application ที่พัฒนาขึNนมาทัNงหมดนัNนจะไม่มีค่าใช้จ่ายรายปีอื่น ๆ 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมคณะกรรมการสรุปได้ ดังนีN
๑. ปัจจุบันเมืองพัทยาให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายช่องทาง โดยช่อง

ทางหลัก ได้แก่ Contact Center ๑๓๓๗ เป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response : IVR) โดยผ่าน
โทรศัพท์เป็นสื่อกลาง โต้ตอบกับผู้ใช้บริการด้วยเสียง เน้นการสอบถามข้อมูล ให้บริการรับส่งเรื่องร้องเรียน แต่พบว่ามีการ
โทรติดต่อสื่อสารน้อยลง และติดต่อสื่อสารด้วย Social Media เพิ่มมากขึNน ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน
www.pattaya.go.th รวมถึงการร้องเรียนผ่านเว็บบอร์ดสายตรงนายกเมืองพัทยา เป็นการสื่อสารแบบ One-Way
Communication ท่ำาให้ประชาชนได้ร ับบริการอย่างไม่เต ็มที่  เม ืองพัทยาจึงมีความประสงค์จะด ่ำาเนินการพัฒนา
Application เพื่อให้ผู้ใช้ติดต่อผ่าน Social Media ส่ำาหรับให้บริการข้อมูลหรือรองรับการเข้ารับบริการผ่านระบบออนไลน์ที่
สามารถส่งข้อมูลได้ทัNงภาพ วีดิโอ ต่ำาแหน่ง GPS  โดยจะจัดเก็บข้อมูลที่เกิดจากการใช้งาน Application นีNมาใช้เป็นข้อมูล
Big Data เพื่อใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการได้ในอนาคต ทัNงนีN การออกแบบ Big Data ที่น่ำาข้อมูลมาจากแต่ละระบบจะ
มีตัวชีNวัดส่ำาคัญที่แตกต่างกันไป เนื่องจากมี Factor บางอย่างไม่เหมือนกัน

๒. เม ืองพัทยาได ้พิจารณาแล้วว่าการใช ้ Line ม ีความเหมาะสมมากกว่าการพัฒนา
Application ขึNนมาเอง เพราะสถิติการใช้งานในประเทศไทยนั Nน Line อยู่ในอันดับต้น ๆ ดังนัNน ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จึงมีความ
คุ้นเคยกับ Line ดีอยู่แล้ว โดยโปรแกรมประยุกต์ที่จะพัฒนาจะต้องท ่ำางานบนระบบปฏิบัติการส่ำาหรับอุปกรณ์ Smart
Phone ไดท้ัNง Android, iOS, MS Window บน PC และมีระบบงานต่าง ๆ ดังนีN (๑) ระบบการร้องเรียนผ่าน Application
(๒) ระบบบริหารจัดการนัดหมายออนไลน์ผ่าน Application ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา  (๓) ระบบให้บริการข้อมูลด้านการจราจร
ในส่วนที่นอกเหนือจากที่มีบริการฟรีใน Google Map เช่น การปิดถนน เนื่องจากเทศกาลต่าง ๆ  (๔) ระบบให้บริการข้อมูล
การท่องเที่ยวและสถานที่อื่น ๆ  (๕) ระบบให้บริการข้อมูลเบืNองต้นทางราชการของเมืองพัทยา  รวมทัNงระบบบริหารจัดการ
ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบที่ปฏิบัติหน้าที่ดแูลทัNง ๕ ระบบที่กล่าวมาข้างต้น  

๓. ข้อมูลส ่ำาหรับงาน Application Social Media จะจัดเก็บข้อมูลเพื่อน ่ำาเผยแพร่ใน
Application ของเมืองพัทยา โดยจัดเก็บจากงานร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้วและท ่ำาการคัดเลือกบางส่วนมาเผยแพร่ 
เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ ยาเวชภัณฑ์ และโรคประจ่ำาฤดูกาล  เก็บข้อมูลจราจรและงานประจ่ำาฤดูกาลของเมืองพัทยาที่มี
ผลกระทบด้านการจราจรในเมืองพัทยา  เก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ร้านค้าในพืNนที่  เก็บข้อมูลความต้องการด้านการศึกษา
จากโรงเรียนในเมืองพัทยา  เก็บข้อมูลจากส่ำานักปลัดเมืองพัทยามาจัดเรียงเป็นรูปประกอบที่ง่ายต่อการเข้าใจและจดจ่ำา

๔. การเชื่อมโยงระหว่าง Application Social Media, Web Application, Server และ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ สรุปได้ดังนีN  ประชาชนผู้ใช้งานโปรแกรมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ที่เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต และมโีปรแกรม Social Media (LINE Application) ที่เปิดบัญชีใช้งานแล้ว สามารถใช้คุณสมบัติของ LINE ใน
การเพิ่มเพื่อนกับ “LINE OA” ของเมืองพัทยา ซึ่งจะมีการใช้งานระบบต่าง ๆ ๕ ระบบดังกล่าวไปแล้วข้างต้น รวมทั Nงระบบ
บริหารจัดการผู้ใช้และผู้ดูแลระบบที่ปฏิบัติหน้าที่ดแูลทั Nง ๕ ระบบด้วย ซึ่งระบบ Application ทัNงหมดจะเชื่อมโยงอยู่กับ
Application Server ที่ควบคุม Application ดังกล่าวทัNงหมด การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ จะกระท่ำาผ่าน Database Server
ที่แยกออกมา มีการป้องกันการโจมตีด้วย Firewall  เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าถึงระบบทั Nงหมดผ่าน
เว็บไซตท์ี่ Web Server ก่ำาหนดให้ด่ำาเนินการ  ส่ำาหรับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนั Nน เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องสามารถส่งต่อหรือส่งกลับข้อมูลต่าง ๆ กับระบบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (๑๓๓๗ Call Center) เพื่อปรับข้อมูล
ระหว่างกันให้ทันสมัยเป็นเป็นปัจจุบันตลอดเวลา  แต่ส ่ำาหรับการแจ้งข้อมูลสภาพจราจรต่อประชาชนจะมีการเชื่อมโยงกับ
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลจราจรที่ใช้งานอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความแม่นย ่ำา ครอบคลุม และทันต่อสถานการณ์จราจรที่
เปลี่ยนแปลงไป  โดยจะมกีารพัฒนาส่วนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันด้วย Web Service ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเข้ามาด่ำาเนินการ
แต่อย่างใด
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีN
๑. ควรด่ำาเนินการให้เป็นระบบ Critical Management เช่น เมื่อพบขโมย เหตุทะเลาะ

วิวาท ไฟไหม้ ท่อประปาแตก ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเสีย ก็สามารถถ่ายภาพส่งเข้า Line เมืองพัทยา แบบนีNก็จะเกิด
ประโยชน์ ท่ำาให้เป็นระบบแบบนีN ประชาชนก็จะได้รับการบริการที่ดี ท่ำาให้การใช้ชีวิตประจ่ำาวันดีขึNน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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๒. ควรเตรียมช่องทางส่ำาหรับระบบเบอร์เดียวแจง้เหตฉุกุเฉนิทกุเร่ือง ทัNงสาธารณภยัตา่ง ๆ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกตัญญู ป่อเต็กต๊ึง ต่อไปจะรวมเป็นเบอร์เดียวโดย ๑๙๑ จะเป็นเบอร์หลักแห่งชาติ มีศูนย์
อยู่ที่จังหวัดทุกจังหวัด และสถานีต่ำารวจ  ดังนัNน อปท. ควรเตรียม API ส่ำาหรับการเชื่อมระบบดังกล่าวด้วย

๓. เนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังที่ไม่จ่ำากัด จึงต้องบริหารความคาดหวังของประชาชน
และนักท่องเที่ยวด้วย ต้อง Monitor ตลอดเวลา ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนว่าระบบท่ำาอะไรไดแ้ค่ไหน และบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น น่ำNาท่วม เมืองพัทยาจัดการเองได้ แต่ถ้าเกิดสึนามี Storm surge จะต้องท่ำาอย่างไรบ้าง

๔. พัฒนาระบบต่อยอด เช่น เดิมรับแจ้งเหตุแล้วก็โทรแจ้งสถานีต่ำารวจ ก็พัฒนาเพิ่มให้แสดง
พิกัดรถสายตรวจบนแผนที่ ต่ำารวจก็จะสามารถส่ังการรถสายตรวจคันที่ใกล้ที่สุดให้เดินทางไป ณ จุดเกิดเหตุได้เร็วที่สุด 

๕. การใช้ Application Online ควรให้ทุกคนใช้งานได้ แต่ถ้าใช้ค ่ำาว่า Local Info App
อาจเป็นการจ่ำากัดสิทธิการเข้าถึงการให้บริการประชาชน  รวมทัNง เนื่องจากว่า ไม่ใช่ประชาชนทุกคนจะมีมือถือและสามารถ
ใช้อินเทอร์เน็ตได้ มีอะไรมาสนับสนุนว่าประชาชนทุกคนจะสามารถเข้าถึง Line Official ของเมืองพัทยาได้

๖. เป้าหมายกลุ่มนักท่องเที่ยว เป็น Long Term หรือ Short Term ถ้าเป็นนักท่องเที่ยว
แบบ Short Term เขาจะรู้จักและใช้บริการระบบนีNได้อย่างไร และระบบใน Line Official นีN สามารถใช้งานได้จริงอย่างไร
เช่น ต้อง Define ให้ชัดว่าระบบให้บริการข้อมูลด้านการจราจรใน Line ต่างจากการจราจรใน Google Map อย่างไร หรือ
ระบบการให้บริการข้อมูลเบืNองต้นทางราชการของเมืองพัทยา จะรวมถึงการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือไม่ เช่น
Passport หาย ต้องการท่ำาเอกสารการเดินทางฉบับใหม่ จะต้องท่ำาอย่างไร  

๗. จากเอกสารโครงการ แสดงว่าจะมี Implement ระบบพร้อมการสร้าง Line Official
Account จะมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบที่พัฒนาขึNนนีN จะแล้วเสร็จ พร้อมน่ำาเข้าไปใน Line Official Account 

๘. การจัดท่ำา Big Data เหมือนกับการส่ำารวจ (Survey) ต้องมี Flow ก่อน ต้องรู้ก่อนว่า
ต้องการเก็บข้อมูลอะไร แล้วจึงน่ำาไปออกแบบ (Design) แบบสอบถามที่จะใช้ Survey  ต้องตัNงธงไว้ก่อน เช่น มีอาชญากรรม
เยอะหรือไม่ นักท่องเที่ยวสัญชาติใดเยอะที่สุด ชาวต่างชาตินิยมใช้บริการอะไรบ้าง รถ เรือ หรือมอเตอร์ไซค์ เพื่อจะได้ส่งต่อ
ให้ผู้พัฒนาที่จะออกแบบ (Design) ระบบ (System) ถ้าไม่ตัNงธงในการเก็บข้อมูลไว้ก่อน ต่อให้ไดข้้อมูลมาก็จะเป็นข้อมูลที่
Useless ใช้ประโยชน์ไมไ่ด้เลย

ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีNแจงคณะท่ำางานสรุปได้ ดังนีN
๑. ยังไม่ได้ใช้ Big Data ตอนนีN เพราะข้อมูลยังไม่เข้ามา ต้องการน่ำาข้อมูลที่ได้จากประชาชน

โดยตรงมาเป็น Big Data ส่ำาหรับวิเคราะห์เพื่อออกนโยบายใหม่ ๆ จึงต้องมีการออกแบบ Platform ไว้รองรับ Big Data
๒. การ Implement ระบบที่อยู่เบืNองหลัง Line Official Account นีN ผู้รับจ้างจะต้องศึกษา

ความต้องการตาม TOR ครอบคลุมส่วนใดบ้าง เมืองพัทยามีแผนการด่ำาเนินงานที่ชัดเจน มขี้อก่ำาหนดให้ผู้รับจ้างต้องพัฒนา
ระบบให้แล้วเสร๋็จตามก่ำาหนด

๓. มโีครงการจัด Event ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก
Line Official Account ของเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องค่อนข้างนาน ส่วนหนึ่งที่เลือกไลน์เพราะมี Function สติ๊กเกอร์ซึ่ง
เป็นการเชิญชวนให้มีคนอยากใช้มากขึNน การมี Application อยู่เฉย ๆ ไม่มีกิจกรรมสื่อสาร จะดไูม่น่าใช้งานเท่าไหร่ แม้ว่า
ชาวต่างชาติจะไม่ได้ใช้ Line มากเท่ากับคนไทย แต่ถ้าสามารถจองคิวร้านอาหาร จองคิวโรงพยาบาล คิวของ Service ต่าง ๆ
การซืNอสินค้า OTOP มีปุ่มแจ้งเหตฉุุกเฉิน นักท่องเที่ยวก็จะติดตัNง Line เพื่อสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หากมีการต่อยอดในด้านการแพทย์
เช่น มีการพบแพทย์ออนไลน์ เป็นเหมือนหมอประจ่ำาบ้าน เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถซืNอยาออนไลน์ แล้วไปรับที่ร้านขายยา
แบบนีNก็จะช่วยประชาชนให้ซืNอยาในราคาไม่แพง ถ้าด่ำาเนินการผ่านไลน์นีNได้ ก็จะเป็นประโยชน์มากขึNน

ม  ติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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15) โครงการติดตั้งแก้ไขและสำารองระบบสื่อสารข้อมูลหลักของเมืองพัทยา งบประมาณ
รายจ่ายประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ่ำานวนเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เมืองพัทยาจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อสมทบโครงการ จ่ำานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท รวมวงเงินโครงการ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๒๗,๑๘๗,๕๐๐.- บาท (ย่ีสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
มขีอ้สังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานทบทวนราคา และจดัเตรียมค่ำาชีNแจงเพิ่มเพื่อเสนอคณะกรรมการเป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาความเหมาะสมของราคา

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. จากปัญหาหลักของระบบกล้อง CCTV ไม่สามารถท่ำางานได้ตามปกติเนื่องจากเกิดความ

เสียหายของสายใยแก้วที่เกิดขึNนบ่อยครัNง โดยเมืองพัทยาติดตัNงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้สายใยแก้วน่ำาแสงในการสื่อสารข้อมูล
เป็นจ่ำานวนหลายโครงการ เพื่อส่งผ่านข้อมูลไปที่ห้องสั่งการและควบคุม (Command Control Room : CCR) ของเมือง
พัทยา  ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการด้าน IT ที่เมืองพัทยาติดตัNงที่ใช้สายใยแก้วน่ำาแสงในการสื่อสารข้อมูล
ซ่ึงแขวนอยู่ในพืNนทีส่าธารณะตา่ง ๆ เช่น เสาไฟฟา้ หรือในพืNนทีส่าธารณะอืน่ ๆ เป็นเหตใุหส้ายใยแกว้น่ำาแสงเกดิความเสียหาย
บ่อยครัNง ตัวอย่างเช่น เมื่อระบบกล้อง CCTV ไม่สามารถส่งข้อมูลผ่านสายใยแก้วน่ำาแสงมาที่ห้อง CCR เพื่อบันทึกภาพได้
เนื่องจากสายใยแก้วน่ำาแสงช่ำารุด เป็นผลให้ประชาชนไม่สามารถเปิดดูภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ย้อนหลังได้ เป็นต้น

๒. จึงมีความจ่ำาเป็นต้องติดตัNงระบบสื่อสารไร้สายแบบ Wireless Mesh เพื่อเป็น Link
ส่ำารองในการสื่อสารข้อมูลแทนในกรณีที่สายใยแก้วน ่ำาแสงเกิดการขาดหรือขัดข้องในแต่ละเส้นทาง โดยปกติจะใช้ Fiber
Optic เป็นหลัก เมื่อ Fiber Optic ไม่สามารถท่ำางานได้ ระบบเครือข่ายไร้สายจะท่ำางานแทนที่ Fiber Optic โดยอัตโนมัติ
แบบ Real Time

๓. หลักการในการออกแบบ ดังนีN ๑) สามารถท่ำางานในสถาปัตยกรรมเชื่อมต่อแบบ Mesh
โดยไม่มีการลดความเร็วลง ซึ่งเชื่อมต่อได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ hops  ๒) ออกแบบในหลักการที่ให้ผลการค่ำานวณ ส่ำาหรับแต่ละ
Cluster อัตราการส่งข้อมูลอยู่ท่ี ๓๐๐ Mbps ทางทฤษฎี  ๓) กระจายภาระในการรับส่งข้อมูลไปในแต่ละ Cluster เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการสง่ขอ้มลู  ๔) ระบบสามารถเลอืกเส้นทางทีด่ทีีสุ่ดโดยอตัโนมตั ินอกจากเปน็การท่ำา link redundancy แล้วยังเปน็การ
load balance เส้นทางการส่งข้อมูลขอกล้องวงจรปิดกลับมาท่ีหอ้ง CCR  ๕) มีคุณสมบัติในการเข้ารหัสข้อมูลตลอดทางโดยไม่มี
การถอดรหัสระหว่างทาง (end-to-end encryption)

๔. ติดตัNงเสาใหม่ ๙ ต้น อีก ๓ ต้น จะใช้เสาเดิมของเมืองพัทยา คือ ที่ศูนย์ควบคุมภัยพิบัติ
ทางทะเล โรงพยาบาลเมืองพัทยา และศาลาว่าการเมืองพัทยา แบ่งเป็น ๔ Mesh เพื่อให้ครอบคลุมเมืองพัทยาทัNงหมดโดย
แบ่งโหลดให้มีการกระจายสัญญาณได้ทั่วถึง

๕. การด่ำาเนินงานแบบ Redundant ในภาวะที่ Fiber Optic ใช้งานได้ปกติ ก็จะน่ำาระบบ
ส่ำารองมาใช้ในการรับส่งข้อมูลที่ส่ำาคัญของเมืองพัทยา รวมทัNงวางแผนไว้ว่าจะให้รถตรวจการสามารถส่งภาพต่าง ๆ ออนไลน์
โดยติดเสาอากาศที่รถ มีเครื่องรับบนรถ ซึ่งลิงก์ที่ใชท้ั Nงหมดจะเป็นแบบ IP เดียว ดังนัNนจะไม่ Loss Connection ในการต่อ
จากเสาหนึ่งไปอีกเสาหนึ่ง และสามารถใช้ร่วมกับระบบ Mobile ได้ เพื่อให้ตอบโจทย์ความเป็น IT City ของเมืองพัทยา
นอกจากนีNยังรองรับการใช้เทคโนโลยีในอนาคตด้วย เช่น วางแผนว่าจะใช้งานร่วมกับโดรนด้วย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า หากใช้จ่ายงบประมาณจ ่ำานวนมากไป
กับระบบส่ำารองเพียงอย่างเดียวย่อมไม่คุ้มค่าในการลงทุน ในเมื่อเมืองพัทยามีการวางแผนเพื่อต่อยอดในด้านต่าง ๆ ตามที่
เสนอที่ประชุมนัNน ขอให้เมืองพัทยาเร่งด่ำาเนินการ  เนื่องจากพัทยามีศักยภาพในการด่ำาเนินการ จึงขอฝากโครงการที่ในหมู่
นักวิชาการมีความหวังว่าจะได้เห็น คือ Tele-consult (การพบแพทย์ออนไลน์) และ Tele-medicine (การซืNอยาออนไลน์)
จะได้เป็น Pilot ให้กับภูเก็ต หรือเมืองใหญ่อื่น ๆ ที่จะเป็น Smart City

ม  ติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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ตำารวจภูธร ภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่  จ่ำานวน ๑ โครงการ
16) โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภยันักท่องเที่ยวในแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในกลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณรายจ่ายประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รวมวงเงินโครงการ ๒๔,๑๐๒,๒๐๐.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จ่ำานวนเงิน ๑๘,๐๕๖,๒๐๐.- บาท (สิบแปดล้านห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. โครงการนีNต่อยอดจากโครงการยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ หรือที่เรียกว่า Smart CCTV ท่ีต่ำารวจภูธรภาค ๕ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล่ำาปาง ล่ำาพูน และแมฮ่่องสอน เป็นจ่ำานวนเงิน ๓๐๔ ล้านบาท ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมบูรณาการระบบกล้อง CCTV ของหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่มีอยู่แล้ว
๘๑๗ กล้อง ติดตัNงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในจุดเส่ียงท่ีจะเกิดอาชญากรรมหรือเหตุต่อนักท่องเท่ียว เพ่ิมเติม ๓๙๗ กล้อง

๒. ในโครงการ Smart CCTV ดังกล่าว จะมีระบบอัจฉริยะต่าง ๆ เช่น  (๑) ระบบตรวจจบั
ภาพวิดีโออัจฉริยะ (Video Content Analytics System) มาใช้ในการตรวจจับสิ่งปกติ แบบ Realtime เช่น มีของวาง
อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนานผิดปกติ มีการกลับรถในจุดห้ามกลับ มีการจอดรถบริเวณห้ามจอด เป็นต้น สามารถใช้ในการเฝ้าระวัง
อาชญากรรม งานความมั่นคง และการจัดการจราจรในพืNนที่ได้ (๒) การติดตั้งกล้อง CCTV ชนิดอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ
ตามเส้นทางเข้าออกเมือง เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบยานพาหนะของผู้ต้องสงสัย หรือผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแล้วหลบหนี หรือหนี
จากพืNนที่อื่นเข้ามาในพืNนที่  (๓) ระบบค้นหาภาพอัจฉริยะ (VDO Search Analytic System) ซึ่งจะสรุปย่อเฉพาะสิ่งที่
ต้องการค้นหา เช่น รถยนต์สีแดงในทางแยกนีN ซึ่งอาจจะมีรถยนต์สีต่าง ๆ ผ่านแยกนีNเป็นพัน ๆ คันในวันนัNน แต่ระบบจะคัด
รถยนต์สีแดงที่ผ่านแยกนีNซึ่งมีเพียง ๒๐ คันมาให้ โดยจะแสดงว่าแต่ละคันผ่านจุดนั Nนเวลาเท่าใด มีลักษณะอย่างไร ท่ำาให้ลด
เวลาค้นหารถยนต์เป้าหมายลดลงจากเดิมใช้เวลาเป็นวันในการค้นภาพทีละกล้อง เป็นใช้เวลาไม่ถึง ๑๐ นาที เป็นต้น  ซึ่งหลัง
จากติดตัNงระบบดังกล่าว สามารถน่ำามาใช้ประโยชน์ในการติดตามจับกุมคนร้ายได้อย่างมากมาย ดังจะเห็นได้จากสถิติคดีเกี่ยว
กับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ที่เกิดขึNนในพืNนที่ อ.เมืองเชียงใหม่ที่มีการติดตัNง Smart CCTV ในปี ๒๕๖๑ สามารถจับกุมคนร้าย
ในคดีชิงทรัพย์ไดถ้ึงร้อยละ ๙๑.๖๗ และสามารถจับกุมคนร้ายในคดีวิ่งราวทรัพย์ได้ถึงร้อยละ ๙๒.๓๑ และจับกุมคนร้ายคดี
ส่ำาคัญได้อย่างมากมาย รวมถึงการแสดงให้เห็นภาพอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ Nนในทางแยกที่มีการติดตัNงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และยังสามารถน่ำามาใช้ในการรายงานสภาพการใช้จราจรผ่านส่ือออนไลน์ได้อีกด้วย

๓. จากประสิทธิภาพของระบบ Smart CCTV ดังกล่าว ต่ำารวจภูธรภาค ๕ จึงมีแนวความคิด
ในการขยายผลต่อยอดโครงการนีN โดยในปี ๒๕๖๔ จึงได้เสนอโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้วยกล้อง CCTV เพื่อติดตัNงในวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส่ำาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
โดยก่ำาหนด Value Chain ในการพัฒนาในส่วนของต้นน่ำNาการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งโครงการนี Nได้รับการบรรจุเป็นกิจกรรมหนึ่งในสิบสองกิจกรรม ภายใต้โครงการ
การท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีล้านนา ในแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจ่ำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว

๔. จากการส่ำารวจพบว่าวัดส่วนใหญ่ยังไม่มีการติดตั Nงกล้อง CCTV หรือทีต่ิดตัNงอยู่แล้วแต่มี
คุณภาพต่ำ่า มีความละเอียดไม่พอ ไม่สามารถดูภาพในเวลากลางคืนได้ หรือมุมภาพไม่เหมาะสม ไม่สามารถใช้ในการติดตาม
คนร้ายได้ หรือบางวัดก็ติดเฉพาะภายในอาคาร ยังไมไ่ดต้ิดในจุดที่เหมาะสม เช่น จดุทีไ่ว้ตู้บริจาค เส้นทางเข้า -ออกวัด หรือ
บริเวณที่จอดรถ รวมถึงจุดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเป็นจ ่ำานวนมาก ซึ่งเป็นจุดที่ล่อแหลมที่คนร้ายจะเข้ามาลักทรัพย์
หรือวิ่งราวทรัพย์นักท่องเที่ยวได้ ต่ำารวจภูธรภาค ๕ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด ได้พิจารณาวัดที่เหมาะสมมาเข้าร่วมโครงการ
และสอบถามความสมัครใจวัดในการเข้าร่วมโครงการของวัดที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยแนะน่ำาจุดที่จะตดิตัNงกล้อง CCTV จาก
ต่ำารวจในพืNนที่และติดตัNงกล้อง CCTV ท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และความละเอียดสูงตามคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน
ของกระทรวงดิจิทัลฯ ทัNงแบบตดิตัNงภายในอาคาร และภายนอกอาคาร  โดยเฉพาะแบบภายในอาคารจะมีระบบชดเชยแสง
ท่ำาให้เห็นภาพในเวลากลางคืนเป็นภาพสีซึ่งจะสืบสวนสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าภาพขาวด่ำา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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๕. มีอุปกรณ์จัดเก็บภาพอย่างน้อย ๓๐ วัน และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตท ่ำาให้สามารถดูภาพ
แบบ Real-time ได้จาก Smart Phone ท่ัวไป มีเคร่ืองโทรทัศน์ท่ีมีจอขนาดใหญ่พอสมควรไว้ดูภาพ เพ่ือเฝ้าระวังการกระท่ำาผิด
เชื่อมโยงสัญญาณภาพจากวัดไปยังศูนย์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งจะตดิตั Nงอยู่ที่ต่ำารวจภูธรจังหวัด ผ่านเครือข่าย
สายเคเบิลใยแก้วที่ติดตัNงอยู่แล้วจากโครงการยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบ Smart CCTV ดังที่กล่าวแล้ว
ท่ำาให้ระบบกล้อง CCTV ที่ติดตัNงใหม่ในวัด สามารถใช้ระบบอัจฉริยะต่าง ๆ ของระบบ Smart CCTV ดังกล่าวได้ โดยเฉพาะ
การค้นหาภาพได้อย่างรวดเร็วจากศูนย์ควบคุมส่ังการต่ำารวจภูธรจังหวัด ซึ่งการเชื่อมต่อสัญญาณในลักษณะนีNยังจะสามารถใช้
ส่ำาหรับรองรับการติดตัNงกล้องจากโครงการอื่น ๆ ในอนาคตในแนวที่มีวางสายเคเบิลใยแก้วและจุดเชื่อมต่อไว้แล้ว 

๖. ระบบ CCTV ที่จัดหาตามโครงการนีNเป็นทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
โดยกลุ่มจังหวัดฯ จะโอนทรัพย์สินตามโครงการนี Nให้วัด จังหวัดเชียงใหม่ ๑๘ วดั จังหวัดล่ำาปาง ๕ วัด จังหวัดล่ำาพูน ๑๖ วัด
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๔ วัด รวมทัNงสิNน ๔๓ วัด สมัครใจเข้าร่วมโครงการและรับเง่ือนไขท่ีจะรับภาระค่าไฟฟ้าและค่าอินเตอร์เน็ต
หลังการตดิตัNงระบบกล้อง CCTV โดยจัดท่ำา MOU กบัวัดในการรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้วทกุวัด เนื่องจากวัดที่ถูกคัดเลือกมาร่วม
โครงการล้วนแต่เป็นวัดที่มีความส่ำาคัญและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยว ซ่ึงจะมีรายได้เข้าวัดเป็นจ่ำานวนมากอยู่แล้ว

๗. การพิจารณาจุดท่ีสมควรใช้เป็นสถานทีดู่ภาพและเก็บภาพ คอื ๑) อาคารมิดชิด ๒) มีไฟฟา้
อยู่ใกล้อุปกรณ์เชื่อต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า สถานการณ์ปัจจุบันมนัีกท่องเท่ียวนอ้ยลง
เวลาติดตัNงกล้องควรค่ำานึงถึงวัตถุประสงค์ที่เปล่ียนแปลงไปด้วย ว่าไม่ได้ปกป้องเฉพาะนักท่องเที่ยวแล้ว

ม  ติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

เทศบาลตำาบลบ่อพลอย จงัหวัดตราด  จ่ำานวน ๑ โครงการ
17) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลตำาบล

บ่อพลอย อำาเภอบ่อไร่ จังหวดัตราด งบประมาณรายจ่ายประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๓๗,๐๓๔,๘๐๐.- บาท
(สามสิบเจ็ดล้านสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๑๖,๗๐๗,๘๐๐.- บาท (สิบหก
ล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๓๖  ,  ๖๙๒  ,  ๙๒๐  .-   บาท   (  สามสิบหกล้าน  
หกแสนเก้าหม่ืนสองพันเก้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน  )   วงเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลดลงเหลือ ๑๖  ,  ๒๖๑  ,  ๙๒๐  .-   บาท   (  สิบหกล้าน      
สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน  )  

คณะท่ำางานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีN

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๑ โปรแกรมส ่ำาหรับบันทึกภาพและควบคุมกล้อง
จ่ำานวน ๑ ระบบ โดยมีลิขสิทธิ์ตามจ่ำานวนกล้องในโครงการได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ กล้อง เปรียบเทียบ ๓ บริษัท/ยี่ห้อ และ
เว็บไซต์ ใช้ราคาต่ำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง คือ ๑๒ ,๕๐๐.- บาท จ่ำานวน ๑๔๐ Licenses รวมเป็นเงินทัNงสิNน ๑,๗๕๐,๐๐๐.- บาท
เนื่องจากเป็น License ส่ำาหรับหัวกล้อง ซึ่งคณะกรรมการเคยอนุมัติให้โครงการอื่น ๆ ในราคา ๑๐,๐๕๘.- บาท จึงให้ปรับลด
ราคาลงเป็นราคาดังกล่าว ดังนัNน รายการนีNจึงมีค่าใช้จ่ายลดลงเหลือ ๑๐,๐๕๘ x ๑๔๐ = ๑,๔๐๘,๑๒๐.- บาท

๒. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๑๖ ค่าบ่ำารุงรักษาปี ๓ หมายถึงรับประกัน ๒ ปี และ
จ่ายค่าบ่ำารุงรักษาจ่ำานวน ๑ ปี (ส่ำาหรับปีที่ ๓ ) มูลค่า ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ไม่สอดคล้องกับใบเสนอราคาที่ ๓ บริษัทเสนอมา
เป็นราคาค่าบ่ำารุงรักษา ๓ ปี ให้จัดเตรียมค่ำาชีNแจงคณะกรรมการด้วย เนื่องจากถ้าเป็นราคาส่ำาหรับ ๑ ปี จะเป็นราคาที่สูง
แตถ่้าเป็นราคาส่ำาหรับ ๓ ปี จะต้องตัดค่าบ่ำารุงรักษาในปีแรกซึ่งอยู่ในระยะรับประกันออกด้วย

๓. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๗ โปรแกรมตรวจจับป้ายทะเบียนรถ รายการที่ ๘
โปรแกรมส่ำาหรับการประมวลผลไฟล์วิดีโอและสรุปย่อ เพื่อน่ำาไปวิเคราะห์เหตุการณ์ (Video) และรายการที่ ๙ เคร่ืองส่ำาหรับ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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โปรแกรมส่ำาหรับการประมวลผลไฟล์วิดีโอและสรุปย่อ เพื่อน่ำาไปวิเคราะห์เหตุการณ์ (Video) ในแบบ คกก.มท.๐๑ ให้ระบุ
ยี่ห้อและรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเสนอราคาด้วย และให้ทบทวนราคาด้วย เนื่องจากในแบบ คกก.มท.๐๑ ทุกบริษัทมีราคา
เท่ากัน และราคาดังกล่าวไม่สอดคล้องตรงกันกับใบเสนอราคา

๔. จัดเตรียมค่ำาชีNแจงคณะกรรมการด้วยว่า รายการที่ ๗ คุณลักษณะของโปรแกรมตรวจจับ
ป้ายทะเบียนรถ และรายการที่ ๘ โปรแกรมส่ำาหรับการประมวลผลไฟล์วิดีโอและสรุปย่อ เพื่อน ่ำาไปวิเคราะห์เหตุการณ์
(Video) มีความจ่ำาเป็นแค่ไหนที่ต้องจัดหา Server ที่มี Spec สูงอย่างรายการที่ ๙ เครื่องส่ำาหรับโปรแกรมส่ำาหรับการ
ประมวลผลไฟล์วีดิโอและสรุปย่อเพื่อน่ำาไปวิเคราะห์เหตุการณ์ (Video) ซึ่งมีราคาอ้างอิง ๕๐๐,๐๐๐.- บาท จ่ำานวน ๒ เคร่ือง
รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยจัดท่ำาเป็น Minimun Requirement ของฮาร์ดแวร์ที่ซอฟต์แวร์ต้องการ

๕. จัดเตรียมแผนผัง Diagram แสดงการเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกอาคารเพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการด้วย

๖. ให้ใช้แบบรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ท่ีมีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. โครงการนีNม ีว ัตถุประสงค์เพื่อการรักษาความปลอดภัย ควบคุมอาชญากรรมและ

ปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยการติดตัNงกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ส่ำาหรับติดตัNงภายนอกอาคาร ส่ำาหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป จ่ำานวน ๙๑ ชุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส่ำาหรับติดตัNงภายนอกอาคาร แบบที่ ๑ ส่ำาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
จ่ำานวน ๔๐ ชดุ และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ ๒ ส ่ำาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป จ่ำานวน ๙ ชุด รวมจ่ำานวนกล้องทัNงสิNน ๑๔๐ ชุด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ่ำานวน ๕ ชุด คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ่ำานวน ๑ ชดุ
พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผ่านการพิจารณาการใช้ประโยชน์กล้อง CCTV ในระดับจังหวัดแล้วเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๓

๒. ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นมีการติดตัNงระบบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED
Full Color ชนิด Outdoor จ่ำานวน ๒ ป้าย เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ในพืNนที่รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย เป็นการใช้งานร่วมกับสาย Fiber Optic ส่ำาหรับระบบกล้อง CCTV โดยมี
โครงสร้างอยู่แล้ว เพียงซืNอจอมาติดตัNง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีN
๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๑ โปรแกรมส ่ำาหรับบันทึกภาพและควบคุมกล้อง

จ่ำานวน ๑ ระบบ โดยมีลิขสิทธิ์ตามจ่ำานวนกล้องในโครงการได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ กล้อง ใช้ราคาอ้างอิง ๑๒,๕๐๐.- บาท
เนื่องจากเป็น License ส่ำาหรับหัวกล้อง ซึ่งคณะกรรมการเคยอนุมัติให้โครงการอื่น ๆ ในราคา ๑๐,๐๕๘.- บาท จึงให้ปรับลด
เป็นราคาดังกล่าว ดังนัNน รายการนีNจึงมีค่าใช้จ่ายลดลงเหลือ ๑๐,๐๕๘ x ๑๔๐ = ๑,๔๐๘,๑๒๐.- บาท ส่งผลให้วงเงิน
โครงการลดลงเหลือ ๓๖,๖๙๒,๙๒๐.- บาท (สามสิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) วงเงินส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลดลงเหลือ ๑๖,๒๖๑,๙๒๐.- บาท (สิบหกล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)

๒. ซอฟต์แวร์ที่เป็น One Time Charge จ่ายครัNงเดียวจบ ถ้ากล้องเสียต้องสามารถเปลี่ยน
เป็นกล้องย่ีห้อใดก็ได้ กล้องที่เปล่ียนใหม่ต้องสามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัวนีNได้

๓. จุดติดตัNง ๙๑ จุด ติดตัNงจุดละกีต่ัว ให้ทบทวนด้วยว่าราคาสูงกว่าปกติหรือไม่ และจัดท ่ำา
เอกสารสรุปราคาการติดตัNงในแต่ละจุด จดัส่งให้ฝ่ายเลขานุการเป็นหลักฐานประกอบด้วย

ม  ติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

๒. จดัท่ำาเอกสารสรปุราคาการตดิตัNงในแตล่ะจุด และทบทวนรายละเอยีดโครงการ พรอ้มลงนามในเอกสาร
ทกุหน้า และจัดส่งใหฝ่้ายเลขานกุารเปน็หลกัฐานประกอบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓)
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